

ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ
TÒA-THÁNH TÂY-NINH



ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP **PHẬT SỐNG CỦA ĐẠO CAO ĐÀI**

TRUYỀN TRẠNG HIỆP THIÊN ĐÀI
LÊ QUANG TẤN
TƯỜNG THUẬT



THÁNH GIÁO SƯU TẬP 2012
hai • không • một • hai

Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên Website của **ĐAOCÁODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Chân thành tri ơn **SOẠN GIẢ LÊ QUANG TẤN, BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE ĐAOCÁODAI.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 27/03/2022

Tâm Nguyên

Website: tusachCAODAI.wordpress.com

ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP

PHẬT SỐNG CỦA ĐẠO CAO ĐÀI

TRUYỀN TRẠNG HIỆP-THIÊN-ĐÀI
LÊ QUANG TẤN

MÙA XUÂN TÂN DẬU
(1981)



Mục Lục

1. GIỚI THIỆU	10
2. Nguyên Căn Và Tiền Kiếp Của ĐỨC HỘ PHÁP	11
3. Giáo Sư Thượng-Tuy-Thanh Nhìn Thấy Dấu Vết Hình Hoa Sen Đỏ Hồng	13
4. Bà Phan-Thị-Nhơn Nhìn Thấy Hoa Sen Đỏ Hồng.....	14
5. Đại Đức NATHERA Thỉnh Cầu Đức HỘ PHÁP Trợ Thần Điển	15
6. Họa Sĩ Lê-Minh-Tòng Vẽ Bức Tượng Tam Thánh Tại Tòa Thánh	16
7. Giáo Sư Tiến Sĩ Người Nam- Mỹ Nhận Phép Giải Oan	22
8. Đầu Sư Thái-Thơ-Thanh Tạo Lập Cục Lạc Tây Phương Thế Giới	23
9. Giáo Sư Thái-Khí-Thanh Lãnh Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh	25
10. Đức Bà TỪ CUNG Hoàng Thái Hậu Nhập Môn	30
11. Văn Thơ Của Đức Hộ-Pháp Mùa Xuân Năm Ất Mùi (1955) ..	32
12. Quả Báo Nhân Tiên Của TT. Nguyễn-Văn-Thành	35
13. Cái Chết Của Thiếu Tướng Trình-Minh-Thế	38
14. Vết Nhơ Muôn Thuở Của Tướng Nguyễn-Thành-Phương. ...	42
• Nguyễn-Thành-Phương Gia Nhập Nội Ứng Nghĩa Binh. ...	42
• NỘI ỨNG NGHĨA BINH của Giáo Sư TRẦN-QUANG-VINH ĐẢO chánh PHÁP	44
• ĐỨC HỘ-PHÁP Và Năm Vị Chức Sắc Bị Đày Qua Madagascar	46
• Đức HỘ-PHÁP về VIỆT NAM	50
• Vết Nhơ Bội Sư Phản Bạ của TT. Nguyễn-Thành-Phương	52





TÒA-THÁNH TÂY-NINH





GIỚI THIỆU

Ư HỨNG TÔI TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU EBOOK ĐỨC PHẠM HỘ-PHÁP PHẬT SỐNG CỦA ĐẠO CAO-ĐÀI do Truyền Trạng **Lê Quang Tấn** tường trình.

Đây là quyển tài liệu viết về những lời tiên tri huyền diệu của Đức HỘ-PHÁP, cùng những sự kiện và dấu tích chứng tỏ Ngài là một vị Phật Sống mà cũng là hiện thân của CHÚA JESUS-CHRIST tái sanh.

Quyển tài liệu này được trích từ Quyển Sách song ngữ Việt-Anh có cùng tựa đề do *Khai Tâm Quách Minh Chương* sưu tập, thông dịch và phổ biến trên Website: **DAOCAODAI.INFO**. Để giúp tiện lợi, dễ dàng trong việc tham khảo, nghiên cứu, chúng tôi đã mạo muội thêm vào phần tựa đề cho mỗi chủ đề của các câu chuyện được trình bày. Ngoài ra, chúng tôi cũng lập bảng Mục Lục giúp tiện lợi, nhanh chóng tìm đến đề mục, dữ kiện cần tra cứu.

Sau cùng, chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu xa của chúng tôi đến Truyền Trạng **Lê Quang Tấn**, Hiền Hữu *Khai Tâm Quách Minh Chương*, và **Ban Phụ Trách Phổ Biến Kinh Sách** Website **DAOCAODAI.INFO** đã bỏ nhiều công sức trong việc sưu tầm, thông dịch, và phổ biến.

Trân trọng,
California, 10/25/2012
Tâm Nguyễn

NGUYÊN CĂN VÀ TIÊN KIẾP CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

NHỮNG LỜI TIÊN TRI ĐẦY HUYỀN DIỆU CỦA ÔNG PHẬT SỐNG LÀ ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM CÔNG TẮC MÀ ÍT NGƯỜI BIẾT ĐẾN.

Đức Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC Giáo Chủ Đạo CAO ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh là một Ông PHẬT SỐNG mà Chức Sắc Bổn Đạo cùng Đồng Bào VIỆT NAM hằng Tôn kính những lời Tiên Tri của Đức NGÀI đã phán dạy hướng dẫn HỘI THÁNH CAO ĐÀI vượt qua mọi khảo đảo thử thách đã ứng hiện như sau:

Còn nhớ rõ ngày Rằm tháng 03 năm Đinh Sửu (26-04-1926) Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ giảng Cơ phong cho Ông PHẠM-CÔNG-TẮC chúc HỘ-PHÁP là Hộ Giá Tiên Đồng Tá Cơ Đạo Sĩ. Đồng thời Đức LÝ-GIÁO-TÔNG cho biết nguyên căn của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP:

HỘ giá CHỈ TÔN trước đến giờ
PHÁP luân thường chuyển máy Thiên Cơ
CHUỞNG quyền Cực Lạc phân ngôi vị
QUẢN xuất Càn Khôn định cõi bờ
NHỊ kiếp Tây Âu cầm máy tạo
HỮU duyên Đông Á nắm Thiên Thơ
HÌNH hài Thánh Thể chừ nên Tượng
ĐÀI trọng hồng ân gắng cậy nhờ.

Bài Thơ khoán thủ kể trên chứng tỏ kiếp thứ Hai của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP là CHÚA JESUS-CHRIST Giáng sanh lập Đạo Công Giáo ở Tây Âu. Đức PHẠM-HỘ-PHÁP chính là Đức CHÚA JESUS-CHRIST Tái sanh đã gieo vào lòng tín hữu CAO ĐÀI ngoan Đạo một ý nghĩa sâu xa với

niềm tin mãnh liệt là một Ông PHẬT SỐNG.

Chẳng những người Tín Đồ mà cả 3 Ngài Chánh Phối Sư THÁI-PHẤN-THANH, THƯỢNG-CHỮ-THANH, NGỌC-TRANG-THANH đã chứng kiến thấy rõ trong lòng bàn tay và bàn chân của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP có dấu vết hình hoa Sen đỏ hồng.

Một tiệc trà thân mật hiếm có tại Hậu Điện Thánh Thất Chợ Lớn với sự hiện diện của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP, 3 Ngài Chánh Phối Sư: THÁI-PHẤN-THANH, THƯỢNG-CHỮ-THANH, NGỌC-TRANG-THANH và một số đồng Chức Sắc Nam-Nữ và Bốn Đạo cùng tham dự.

Trong lúc vui vẻ đàm luận Đạo sự Ngài THÁI-PHẤN-THANH xòe bàn tay ra và nói: “*Các Bạn thử xem bàn tay này đã khét tiếng oanh liệt một thời ở tỉnh Bà Rịa!!!*”. Nhìn thấy bàn tay của Ngài THÁI-PHẤN-THANH đưa cao lên như thế, Đức PHẠM-HỘ-PHÁP liền phụ họa: “*Bàn Tay như thế mà cũng khoe sao???*” Đức NGÀI liền xòe bàn tay của mình đưa lên cho quý vị hiện diện trong buổi tiệc trà thấy với lời nói dịu dàng thân mật: “*Bàn tay của Bản Đạo như vậy nè!!! Bản Đạo có khoe đâu!!!*” Bàn tay của Đức NGÀI xòe ra rồi nắm lại thì Chức Sắc hầu quạt vôi vàng nắm ngay cườm tay của Đức NGÀI.

Đức PHẠM-HỘ-PHÁP liền hỏi: “*Sao Em dám nắm tay Bản Đạo?*” Vị Chức Sắc hầu quạt Lễ Sanh THÁI-SON-THANH liền bạch: “*Thưa THẦY, THẦY mới xòe bàn tay đưa ra mà chưa được mọi người trông thấy mà THẦY nắm tay lại*”.

Đức PHẠM-HỘ-PHÁP vui cười đáp: “*Vậy hả Em*”. Đức NGÀI liền xòe bàn tay ra cho Bốn Đạo nhìn thấy trong lòng bàn tay của Đức NGÀI có dấu vết hình đóa hoa sen

đỏ hồng bằng ngón tay gây thêm niềm tin vô bờ bến của Bốn Đạo tôn vinh Đức NGÀI là Ông PHẬT SỐNG.

er Một huyền diệu Thiên Liêng vô cùng tận là Đồng bào Cao Miên (Phnom-Penh) thường thấy ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP hiện về nên người Cao Miên hết sức tin tưởng và tôn vinh ĐỨC NGÀI là Ông Phật VIỆT NAM.

GIÁO SƯ THƯỢNG-TUY-THANH NHÌN THẤY DẤU VẾT HÌNH HOA SEN ĐỎ HỒNG TRONG LÒNG BÀN CHÂN CỦA ĐỨC HỘ PHÁP

☆ THÊM MỘT NHÂN CHỨNG SỐNG ĐỘNG NỮ LÀ HIỀN HUYNH GIÁO SƯ THƯỢNG-TUY-THANH THUẬT LẠI CHO CHÚC SẮC VÀ BỐN ĐẠO BIẾT RÕ LÀ VÀO NĂM 1958 HIỀN HUYNH GIÁO SƯ LÊN TRẦN ĐẠO TÂN QUỐC (PHNOM-PENH) KIẾN DIỆN ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐỂ TRÌNH BÀY MỌI SỰ BIẾN CHUYỂN CỦA HỘI THÁNH TÂY NINH VỪA QUA. ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐANG NẪM TRÊN VÕNG Ở BÁO ÂN ĐƯỜNG TIẾP HIỀN HUYNH GIÁO SƯ THƯỢNG-TUY-THANH.

Bái lễ Đức NGÀI xong, GS. THƯỢNG-TUY-THANH đứng dưới chân võng trình bày mọi sự chuyển biến ở Tòa Thánh Tây Ninh – Hiền Huynh GIÁO SƯ nhìn thấy rõ ràng trong lòng bàn chân của Đức NGÀI có dấu vết hình Hoa Sen đỏ hồng chứng tỏ những vết thương mà Chúa JESUS-CHRIST bị đóng đinh trước kia hiện ra cho Hiền Huynh GIÁO SƯ chiêm ngưỡng để chứng minh lời phổ biến của Bốn Đạo là lòng bàn tay và lòng bàn chân của Đức NGÀI ứng hiện bông Hoa Sen đỏ hồng là đúng sự thật.

BÀ PHAN-THỊ-NHƠN NHÌN THẤY HOA SEN ĐỎ HỒNG ỨNG HIỆN TRONG LÒNG BÀN TAY VÀ LÒNG BÀN CHÂN CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP

☆ THÊM MỘT NHÂN CHỨNG ĐÃ NHÌN THẤY TRONG LÒNG BÀN TAY VÀ LÒNG BÀN CHÂN CỦA ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐÃ ỨNG HIỆN DẤU VẾT CỦA CHÚA JESUS-CHRIST BỊ ĐÓNG ĐINH TRƯỚC KIA.

Vào năm 1957 Bà PHAN-THỊ-NHƠN Nữ Hộ Sinh Quốc Gia rời khỏi nhà Bảo Sanh NHƠN ÁI ở tỉnh Tây Ninh VIỆT NAM theo lời gọi của chồng là LÊ-QUANG-TẤN (Sĩ Tài Hiệp Thiên Đài) đang lưu vong tại Phnom-Penh. Cả 2 Mẹ-Con liền rời khỏi VIỆT NAM được sum hiệp với nhau tại Phnom-Penh... là nhờ hồng ân của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP phán dạy Sĩ Tài TẤN phải rước vợ con lên Phnom-Penh sinh sống qua ngày trong một ngôi nhà nhỏ hẹp.

Thường ngày Bà PHAN-THỊ-NHƠN đến đo huyết áp và chích thuốc cùng ngôi xe của Đức NGÀI đưa ra Thủ Đô Phnom-Penh rước Bác sỹ BESIÈRE vào khám bệnh cho Toa mua thuốc cho Đức NGÀI đang bị bệnh Bán Thân Bất Toại (không đi đứng được) mà Bà PHAN-THỊ-NHƠN được nhìn thấy Hoa Sen đỏ hồng ứng hiện trong lòng bàn tay và lòng bàn chân của Đức NGÀI mà Bà NHƠN đã được nghe Hiền Huynh Sĩ Tài TẤN tường thuật cho biết từ lâu. Chờ đợi sức khỏe của Đức NGÀI được phục hồi. Bà PHAN-THỊ-NHƠN mới dám trình bày: “*Bạch THẦY: Vì sao mà 2 lòng bàn tay và bàn chân của THẦY ứng hiện hình Hoa Sen đỏ hồng như thế!!!*” Đức NGÀI tươi cười vui vẻ đáp: “*NHƯ VẬY ĐÓ CON*” và bà PHAN-THỊ-NHƠN không dám hỏi tiếp vì sợ làm bận rộn Đức NGÀI.

Hơn nữa trong thời gian sống tại quê nhà (tỉnh Tây Ninh) Bà NHƠN đã được Đức NGÀI phán dạy về việc mở Hai Khóa Nữ Hộ Sinh Thôn Quê đào tạo cho Nữ Phái Cao Đài phải có Cấp Bằng Nữ Hộ Sinh mới được làm phép Hôn Phối. Cả Hai Khóa Nữ Hộ Sinh Thôn Quê đều do bà PHAN-THỊ-NHƠN đào tạo tại tỉnh thành Tây Ninh dưới sự hướng dẫn của Bác Sỹ SUA Trưởng Ty Y Tế tỉnh Tây Ninh và Cô Giáo Hữu HƯƠNG TRANH (thứ nữ Đức NGÀI) thì hướng đưa các em Giáo Nhi của Hai Khóa Nữ Hộ Sinh cho cô PHAN-THỊ-NHƠN tiếp nhận.

ĐẠI ĐỨC NATHERA THỈNH CẦU ĐỨC HỘ PHÁP TRỢ THẦN ĐIỂN

★ THÊM MỘT HUYỀN DIỆU THIÊNG LIÊNG ĐÃ KHIỂN CHUYỂN CHO ĐẠI ĐỨC NATHERA LÃNH ĐẠO PHẬT GIÁO THÁI LAN ĐẾN TÒA THÁNH TÂY NINH TƯỜNG THUẬT CHO HỘI THÁNH SỰ MẪU NHIỆM HUYỀN BÍ MÀ ĐẠI ĐỨC NATHERA ĐÃ CHỨNG KIẾN XÁC NHẬN ĐỨC HỘ PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC CÓ THẦN ĐIỂN CAO THÂM VÔ CÙNG TẬN.

Vào năm 1950, Đại Đức NATHERA Lãnh Đạo Phật Giáo THÁI LAN sang VIỆT NAM chữa bệnh cho một Nữ Tín Đồ đang điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy (Saigon), nhưng trước khi lên đường Đại Đức NATHERA được thông báo là chuyển đi này Đại Đức sẽ được kiến diện Đức Hộ Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC, Giáo Chủ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, để nhờ Đức PHẠM HỘ PHÁP trợ Thần Điển cho Đại Đức NATHERA giải bệnh cho Nữ Tín Hữu.

Huyền diệu Thiêng Liêng điều khiển Đại Đức NATHERA kiến diện Đức PHẠM HỘ PHÁP với lời thỉnh cầu trợ Thần Điển cho ĐẠI ĐỨC làm tròn sứ mạng giải bệnh Nữ Tín Hữu Thái Lan được sự chấp nhận của Đức HỘ PHÁP.

Được biết Đại Đức NATHERA Lãnh Đạo 3.000 Đại Đức Giáo Hội Phật Giáo THÁI LAN không ngần ngại yêu cầu Đức PHẠM HỘ PHÁP trợ Thần Điển cho ĐẠI ĐỨC giải bệnh Nữ Tín Hữu vào lúc 12 giờ trưa ngày 28-05-1950, nhưng Đức PHẠM HỘ PHÁP bận xem Kinh Sách mà quên giờ trợ Thần Điển cho ĐẠI ĐỨC Hành Pháp, nên Thần Điển của ĐẠI ĐỨC làm cho thể xác Đức HỘ PHÁP khó chịu để nhớ lại là 12 giờ trưa này ĐẠI ĐỨC giải bệnh, nên Đức PHẠM HỘ PHÁP liền hỗ trợ Thần Điển quá mạnh khiến cho hai bàn tay của ĐẠI ĐỨC run lên và thể xác bệnh nhân cùng cử động và chỉ trong 15 phút sau thì bệnh nhân hồi phục sức khỏe ngồi dậy cảm ơn Đại Đức NATHERA rồi rít. Đây là lời tường thuật của Đại Đức NATHERA trong dịp viếng thăm HỘI THÁNH CAO ĐÀI lần đầu tiên.

Còn nhớ rõ vào năm 1953, Đại Đức NATHERA từ THÁI LAN sang VIỆT NAM viếng thăm HỘI-THÁNH trao tặng XÁ LỢI PHẬT và một CÂY BỒ ĐỀ để lưu niệm Phật Giáo THÁI LAN và Cao Đài Giáo với lời xác nhận là Thần Điển của Đức HỘ-PHÁP quá mạnh khiến cho hay tay của ĐẠI ĐỨC phải run lên trong giờ giải bệnh, nên Đại Đức NATHERA tôn vinh Đức HỘ-PHÁP là Sư Tổ.

HỌA SĨ LÊ-MINH-TÔNG VẼ BỨC TƯỢNG TAM THÁNH TẠI TÒA THÁNH

☆ HỌA SĨ LÊ-MINH-TÔNG ĐƯỢC ĐẶC AN CỦA ĐỨC NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ CHO XUỐNG THỂ VẼ BỨC TƯỢNG TAM THÁNH TẠI TÒA THÁNH TÂY NINH CHO HỘI-THÁNH CAO ĐÀI SAU KHI Ở CÔN SƠN CÙNG VẼ CHUNG VỚI QUÝ NGÀI THƯỢNG-SÁNG-THANH, NGỌC-TƯỜNG-THANH, NGUYỄN-BỮU-TÀI, TRẦN-VĂN-QUẾ, HUỲNH-THIÊN-TINH VỀ TẠM NGỰ TẠI VĂN PHÒNG QUỐC SỰ VỤ NỘI-Ô TÒA THÁNH TÂY NINH.

Họa Sĩ LÊ-MINH-TÔNG là một nhà Cách Mạng nổi tiếng ở tỉnh Bạc Liêu Miền Tây Việt Nam đã bị Nhà Cầm Quyền Thuộc Địa Pháp bắt năm 1941 – Mãi cho đến ngày 09-03-1945, Ngài Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH (Thượng-Vinh-Thanh) Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh hiệp tác cùng Quân Đội Nhật Bản với Sợi dây luật và Tầm vong vạc nhọn mà Nội Ứng Nghĩa Binh của Giáo Sư Đại Biểu đã bắt trói gọn số Sĩ Quan Pháp Cầm Đầu Cai Trị cả Đông Dương trong một đêm 09-03-1945 mà không hao một viên đạn. Thật là hi hữu tuyệt đối gây tiếng vang lớn khắp cả Thế Giới rất ngưỡng mộ.

Họa Sĩ LÊ-MINH-TÔNG từ Côn Đảo được Thiếu Tá võ-MINH-TÁ đưa 28 chiếc Thuyền lớn nhỏ ra tận Đảo Côn Sơn (Poulo Condore) theo lệnh của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH để rước số tù Chánh Trị Phạm.

Được biết rõ trong số Chánh Trị Phạm này có một số “*Đông*” Chức Sắc Cao Đài như Giáo Sư THƯỢNG-SÁNG-THANH, Giáo Sư TRẦN-VĂN-QUẾ, Giáo Sư TRẦN-THIỆN-TINH, Lễ Sanh NGỌC-TƯỜNG-THANH cùng ngồi một chiếc Tàu với những nhân vật Cách Mạng Cộng Sản LÊ-DUẤN, TÔN-ĐỨC-THẮNG, PHẠM-HÙNG từ đảo Côn Sơn trở về Thủ Đô Sài Gòn được đồng bào tiếp đón vô cùng trọng thể để rồi chia tay mỗi người một ngã.

Thật là Nhiệm mầu do Huyền Diệu Thiêng Liêng quyết định, được tự do từ trại tù Côn Sơn trả về đất liền ở cùng gia đình vợ con. Nhưng Họa-Sĩ có sứ mạng CHÍ-TÔN giao phó là phải hoàn thành bức Tượng TAM THÁNH tại TỈNH-TÂM-ĐÀI mà Thọ Hồ đã tô xong khuôn hình TAM THÁNH trên bức tường từ năm 1941, chỉ chờ Họa-Sĩ “*phát hoạ*” chân dung Đức Trạng Trình NGUYỄN-BÌNH-KHIÊM, Đức NGUYỆT-TÂM-CHƠN-NHƠN, TÔN-DẬT-TIÊN hoàn tất.

Chắc thời gian bị lao tù ở Đảo CÔN-SƠN Họa Sĩ LÊ-MINH-TÔNG đã được Đức LÝ-THÁI-BẠCH, Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cho bảo trước là đã đến ngày giờ Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG phát họa Tượng TAM THÁNH tại ĐỀN THÁNH Toà Thánh Tây Ninh nên Họa-Sĩ TÔNG mới thắp tùng theo quý Chúc Sắc cùng về thẳng Quốc Sự Vụ Toà Thánh Tây Ninh mà không về sum hiệp cùng gia đình vợ con để gia đình phải vất vả lên Tây Ninh thăm sau bao ngày xa cách; âu cũng là Huyền Diệu Thiêng Liêng sắp sếp cho vợ con của Họa Sĩ LÊ-MINH-TÔNG được dịp đến bái lễ Đức NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ cùng biết rõ là Chơn Linh của LÊ-MINH-TÔNG có sứ mạng xuống thế gian để hoàn thành Bức Tượng TAM THÁNH cho HỘI-THÁNH CAO ĐÀI.

Điều ngộ nghĩnh hơn hết là vợ con được trông thấy chồng, cha mình vui vẻ dùng cơm chay sống chung với Quý Ông Đốc Phủ Sứ TRẦN-VĂN-TÂN, Đốc Phủ Sứ HỒ-TẤN-KHOA, Đốc Học NGUYỄN-BỮU-TÀI, Giáo Sư TRẦN-VĂN-QUẾ, giáo Sư TRẦN-THIÊN-TINH, Bác Sĩ TRẦN-VĂN-VANG, Hoạ Đồ OANH. Nhứt là hằng đêm vào thời Tý (12 giờ khuya) không ai bảo ai mà cả thầy mặc áo dài trắng đầu đội khăn đen để đến ĐỀN-THÁNH Hiến lễ Đức CHÍ-TÔN trong lúc tuổi đã xế chiều.

Vợ chồng con cái gặp nhau vui vẻ vô cùng tận và Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG đưa vợ con lên xe trở về Sài Gòn với lời dặn dò đầy triều mến: “*Mẹ con về trước đi tôi chờ Đức HỘ-PHÁP hồi hương rồi tôi sẽ về sau*”.

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG rất hài lòng vì được sống với Quý Ông Bạ Già từng trải việc Đời, hằng ngày nhứt là giữa đêm khuya đi Hiến lễ Đức CHÍ-TÔN, để chờ ngày kiến diện Đức HỘ-PHÁP còn đa đoan nhiều việc, nhưng

một hôm dạo xem Bá-Hoa-Viên thì gặp Ngài Bảo Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC, Ngài liền hỏi Họa-Sĩ được mạnh khỏe và thích nghi với cuộc sống của người Tu Sĩ không??? Họa-Sĩ liền đáp: “*Tôi rất thích sống tại Thánh Địa này lắm*”. Ngài Bảo Thế liền hỏi tiếp: “*Họa-Sĩ thấy cần gặp Đức HỘ-PHÁP không?*” Bởi NGÀI biết rõ Họa-Sĩ là một nhà Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG, nổi tiếng ở Bạc Liêu, vừa ở Côn Sơn cùng về với các Chức Sắc hiện trú ngụ tại Quốc Sự Vụ, nên NGÀI mới hỏi Họa-Sĩ muốn gặp Đức HỘ-PHÁP không???

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG từ tốn đáp:

– *Mấy tuần lễ nay tôi đang mong chờ Đức HỘ-PHÁP gọi.*

Ngài Bảo Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC vui vẻ nói:

– *Vậy Họa-Sĩ đi theo Tôi lên kiến diện Đức HỘ-PHÁP.*

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG liền đáp:

– *Thưa Ngài cho phép Tôi về thay đồ (mặc áo dài đội khăn đóng) cho đủ lễ.*

– *Đức NGÀI rất khoan hồng không chấp nhứt điều ấy đâu hơn nữa mình gặp nhau ở giữa đường.*

Vừa nói vừa đi, nên Họa-Sĩ cùng nổi bước theo chân Ngài Bảo Thế LÊ-THIỆN-PHƯỚC đến kiến diện Đức HỘ-PHÁP.

Mới bước chân đến ngưỡng cửa Hộ Pháp Đường thì Đức HỘ-PHÁP trông thấy Đức NGÀI cất lời chào Họa-Sĩ dường như Đức NGÀI đã biết Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG từ lâu.

Đức HỘ-PHÁP hỏi:

– *Họa-Sĩ có biết Danh nhân VICTOR HUGO, TÔN-DẬT-TIÊN, Trạng Trình NGUYỄN BÌNH KHIÊM không?*

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG do dự trong một phút...
thưa biết.

Đức HỘ-PHÁP liền hỏi tiếp:

– *Họa-Sĩ còn nhớ Chờn Dung của 3 vị Thánh này không???*

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG sau ít phút suy nghĩ mới đáp:

– *Tôi còn nhớ sơ qua hình ảnh VICTOR HUGO và TÔN-DẬT-TIÊN trên báo chí và Kinh Sách, còn chờn dung Đức Trạng Trình NGUYỄN-BÌNH-KHIÊM Tôi không nhớ rõ lắm!!! (VÌ NGUYỄN-BÌNH-KHIÊM ra đời vào thế kỷ 15 (1491– 1582).*

Đức HỘ-PHÁP bảo:

– *Có em nào đó đem giấy viết ra cho Họa-Sĩ phát họa hình ảnh 3 vị THÁNH thử coi.*

Một nhân viên văn phòng đem giấy và viết ra cho Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG phát họa. Mãi suy nghĩ và cố nhớ lại hình ảnh 3 vị THÁNH nầy trong một tiếng đồng hồ Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG mới phát họa xong Bức tượng TAM THÁNH dâng lên Đức HỘ-PHÁP; chắc chắn rằng trong lúc Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG phát họa, Thần Điển của Đức HỘ-PHÁP hỗ trợ cho Họa-Sĩ TÔNG hoàn thành bức Tượng mà Đức NGÀI không chỉnh sửa chi cả.

Đức HỘ-PHÁP hân hoan nhận bức phát thảo, phát họa hình ảnh TAM THÁNH của Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG mà Đức NGÀI không sửa đổi thêm bớt gì trong bức ảnh TAM THÁNH cả.

Đồng thời Đức NGÀI liền dẫn Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG tới Đền Thánh xem lại khuôn khổ kích thước Bức Tượng TAM THÁNH đã phát họa vào tường.

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG rất say sưa đem hết tài năng

sẵn có để hội nhập vào TAM THÁNH mà Bốn Đạo thường tới lui chiêm bái.

Hội-Thánh và Đức NGÀI rất hài lòng về bức Tượng do Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG đã phát họa vào năm 1946.

Rất tiếc là Chân dung 3 TAM THÁNH đã bị phai mờ bởi nhiều lần Họa-Sĩ không chuyên nghiệp tô vẽ lại nên mất đi vẻ đẹp mỹ thuật của Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG trước kia.

Một bữa cơm thân mật của Đức HỘ-PHÁP thết đãi Họa-Sĩ TÔNG và quý nhân vật ở Quốc Sự Vụ vô cùng trọng thể.

Họa-Sĩ LÊ-MINH-TÔNG xuống Trần Kỳ Ba của ĐAI-ĐẠO nêu cao tinh thần một nhà Cách Mạng chơn chánh Quốc Gia thật tâm yêu nước cho nên lễ tang của Người tại Tư gia 107 đường Nguyễn Biểu Quận 5 TP. HCM được Chúc Sắc và Bốn Đạo Thánh Thất Sài Gòn đến hành lễ tang rất trang trọng đúng theo nghi lễ ĐAI-ĐẠO mà Đồng Bào xung quanh phân vân không biết Họa-Sĩ này có Chức Phẩm gì trong Đạo Cao Đài mà Bốn Đạo đến hành lễ quá đông đảo và chu đáo.

Vâng lệnh Đức CHÍ TÔN Chơn Linh LÊ-MINH-TÔNG xuống Thế nêu gương một nhà Cách Mạng chơn chất Ái Quốc mà không Cộng Sản chịu khổ hạnh tù đầy 5 năm tại Đảo Côn Sơn để cùng về tạm ngụ tại Quốc Sự Vụ chờ ngày kiến diện Đức HỘ-PHÁP ban lệnh vẽ TƯỢNG TAM THÁNH, là một BÍ PHÁP Thiêng Liêng cùng Đức NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ giành riêng cho HỘI-THÁNH CAO ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh.

GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGƯỜI NAM- MỸ NHẬN PHÉP GIẢI OAN

☆ MỘT KỲ DIỆU HIẾM CÓ MÀ GIÁO SƯ TIẾN SĨ NGƯỜI NAM- MỸ CẦU XIN ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP CHO NHẬN PHÉP GIẢI OAN TẠI ĐỀN THÁNH.

Dưới thời Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM có một Giáo Sư người Nam-Mỹ rất thông thạo tiếng VIỆT đến Tòa Thánh Tây Ninh mượn Kinh Sách Cao Đài để nghiên cứu, được xem hết cuốn này đến cuốn khác cho đến 1 ngày nọ Giáo Sư Tiến Sĩ mới xin HỘI THÁNH chấp thuận ban cho được nhận phép Giải Oan do Ngài Tiếp Pháp TRƯƠNG-VĂN-TRÀNG đưa đến ĐỀN THÁNH thọ phép Giải Oan.

Sau khi Giải Oan xong, Tiến Sĩ Thỉnh cầu Ngài TIẾP PHÁP đặc ân cho Người được nói vài lời cảm ơn Chúc Sức và Bồn Đạo hiện diện trong trong buổi lễ Giải Oan:

– Tôi xin kể trong lúc tôi đang thọ Pháp chính tôi được Hầu kiến Đức NGỌC- HOÀNG-THƯỢNG- ĐẾ giáng tại đây mà Chúc Sức và Bồn Đạo không thấy được. Khi Đức THƯỢNG-ĐẾ giáng thì Hào quang chiếu sáng cả ĐỀN THÁNH mà tôi quả quyết là Đức THƯỢNG-ĐẾ ngự nơi đây chứ không nơi nào khác.

Ngoài ra Giáo Sư Tiến Sĩ còn đưa cho quý Chúc Sức xem phù hiệu KIM TỰ THÁP của Tôn Giáo của Người mà trên chóp KIM TỰ THÁP lại có Tượng THIÊN NHÂN và sau cùng là Giáo Sư Tiến Sĩ cầu xin HỘI THÁNH CAO ĐÀI ban cho một Phẩm vị gì cũng được, thì HỘI THÁNH đặc ân cho Phẩm Hiền Tài với một bộ Phẩm phục.

Rời khỏi Thánh Địa Cao Đài Tây Ninh trở về Sài Gòn Giáo Sư Tiến Sĩ thường đến tiệm cơm chay TÍN NGHĨA dùng cơm mà lúc nào cũng mang Phẩm phục

Hiền Tài, gây nhiều thắc mắc cho quý khách không biết người Ngoại quốc nào kỳ lạ vậy.

Một hôm, Ngài Đầu Sư THƯỢNG-SÁNG-THANH, Ngài Khai Đạo PHẠM-TẤN-ĐÃI, Ngài Khai Pháp TRẦN-DUY-NGHĨA đến dùng cơm chay tại TÍN NGHĨA liền hỏi Giáo Sư Tiến Sĩ đi đâu cũng mặc Phẩm phục chi vậy??? Gs.Tiến Sĩ Hiền Tài đứng dậy từ tốn đáp rằng:

– Khả năng tài chánh của tôi thừa sức mua bất cứ đồ nào để may mặc nhưng bộ Phẩm phục này của HỘI-THÁNH ban cho là của ĐẠO của ĐỨC CHÍ TÔN ban cho Tôi, không có số tiền nào mua nổi bộ Phẩm phục này. Tôi rất tôn kính quý mến nó nên lúc nào cũng muốn mặc và khi nào trở về Đất Nước Tôi, Tôi vẫn luôn luôn mặc bộ Phẩm phục Hiền Tài này.

ĐẦU SƯ THÁI-THƠ-THANH TẠO LẬP CỤC LẠC TÂY PHƯƠNG THẾ GIỚI

★ MỘT HUYỀN DIỆU VÔ CÙNG VỀ VIỆC NGÀI ĐẦU SƯ THÁI-THƠ-THANH TẠO LẬP CỤC LẠC TÂY PHƯƠNG THẾ GIỚI CÙNG MỜI CHƯ HÒA THƯỢNG, THƯỢNG TỌA ĐẠI ĐỨC MÀ KHÔNG TRÌNH BÁO VỚI HỘI THÁNH, NÊN BUỘC LÒNG ĐỨC NGÀI PHẢI ĐƯA CHÚC SẮC NAM-NỮ CỦA HỘI-THÁNH ĐẾN CHỨNG KIẾN NGHE ĐỨC NGÀI THỐ LỘ NGÀI ĐẦU SƯ THÁI-THƠ-THANH ĐÃ ĂN CẤP BẢN ĐỒ CỤC LẠC TÂY PHƯƠNG THẾ GIỚI TRONG CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN, NẾU BẦN ĐẠO ĐEM ANH VỀ VÀI LẦN NỮA THÌ CÓ THỂ ANH SẼ ĂN CẤP BẢN ĐỒ NGỌC-HƯ-CUNG VÀ HÔM NAY ANH PHẢI TUÂN LỆNH BẦN ĐẠO: XIN LỖI QUÝ VỊ HÒA-THƯỢNG, THƯỢNG-TỌA ĐÃ ĐẾN LỖ RỒI THÌ ĐƯA TIỀN LỘ PHÍ CHO HỌ VỀ ĐỒNG THỜI VIẾT THƠ ĐÍNH CHÁNH XIN HOÃN CUỘC ĐẠI HỘI SAU.

Vào năm 1938, Ngài Đầu Sư THÁI THƠ THANH cho Ban Cai Quản Chùa CỰC-LẠC (dưới chân Núi Bà) xây cất 9 căn nhà. Mỗi nhà có 5 căn 2 chái, tất cả đều có phòng ngủ trang hoàng. Đồng thời Ngài THÁI-THƠ-THANH có thơ mời chư TĂNG các Chùa trên toàn quốc qui tụ về Chùa CỰC LẠC Tây Ninh dự lễ Trường Hương 100 ngày và tiếp nối dự Đại Hội Long Hoa, nên quý vị Hòa Thượng Đại Đức các Chùa lần lượt kéo về Chùa CỰC-LẠC khá đông đảo. Đức HỘ- PHÁP mới hay tin nên Đức NGÀI mời Đại Tỷ LÂM-HƯƠNG-THANH cùng 3 vị CHÁNH PHỐI SƯ đến Chùa CỰC-LẠC để NGÀI hỏi Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH:

– Ai cho phép anh mời CHƯ-TĂNG, HÒA-THƯỢNG, THƯỢNG-TỌA, ĐẠI-ĐỨC về dự ĐẠI HỘI TRƯỜNG HƯƠNG 100 ngày và ĐẠI HỘI LONG HOA?

Ngài THÁI ĐẦU SƯ đáp:

– Chắc Đức NGÀI quên rồi đó!!! Tôi chỉ làm theo Thiên Thơ.

Đức NGÀI liền bảo Anh không được cãi lời Bản Đạo vì thời kỳ này chưa đến mà dám tạo ra như vậy không được.

Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH bạch:

– Cây Cờ thứ Nhứt mà Đức NGÀI không cho tôi giựt để giựt cây cờ thứ Hai để lượm tàn hay sao???

Đức HỘ-PHÁP liền phân trần:

– Chị LỚN có nghe không??? Ba CHÁNH PHỐI SƯ có nghe không??? Nếu Bản Đạo đưa Anh về vài lần nữa thì có thể Anh ăn cắp Bản đồ NGỌC-HƯ-CUNG luôn. Nhứt định hôm nay Anh phải tuân lệnh Bản Đạo là xin cáo lỗi với quý vị

HÒA-THƯỢNG, THƯỢNG-TỌA, ĐẠI-ĐỨC đã đến lỗ rồi thì đưa tiền lộ phí cho quý vị trở về. Đồng thời có thơ cáo lỗi đình chánh xin hoãn cuộc Đại Hội lại và sẽ thông báo sau.

Cần biết rõ thêm là Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH đã cho tạo Tượng của mình bằng đá Cẩm Thạch đặt mua từ bên TRUNG QUỐC đem về rồi và chỉ một tuần lễ sau đó thì Ngài Đầu Sư THÁI-THƠ-THANH thọ bệnh liên miên.

Đức PHẠM-HỘ-PHÁP biết được và giải thích là Thần của Ngài THÁI Đầu Sư đã gia nhập vào Tượng, cho nên Đức NGÀI đã phán dạy buột phải đem Tượng đi chôn, và sau khi Tượng được chôn rồi thì Ngài THÁI Đầu Sư hết bệnh và thấu rõ uy quyền của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP Huyền diệu như thế nào nên tha thiết cầu xin Đức NGÀI hoan hỉ tha thứ tội tình cho sự lỗi lầm làm bận lòng đến HỘI-THÁNH như thế.

GIÁO SƯ THÁI-KHÍ-THANH LÃNH ĐẠO CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH

☆ TRƯỚC KHI BỊ NHÀ CẨM QUYỀN THUỘC ĐỊA PHÁP BẮT VỚI 5 VỊ CHỨC SẮC CAO CẤP ĐÀY QUA ĐẢO MADAGASCA PHI CHÂU, ĐỨC PHẠM-HỘ-PHÁP ĐÃ TIÊN ĐOÁN TRƯỚC VÌ THỜI CUỘC SẼ ĐẾN MÀ CHỨC SẮC PHẢI BỊ KHẢO ĐẢO NẶNG NỀ NÊN ĐỨC NGÀI ĐÃ CHỌN GIÁO SƯ THÁI-KHÍ-THANH QUỐC TỊCH TRUNG HOA THAY MẶT ĐỨC NGÀI LÃNH ĐẠO, LÈO LÁI CON THUYỀN ĐẠI ĐẠO TRONG KHI ĐỨC NGÀI VẮNG MẶT, HẦU VƯỢT QUA CƠN BÃO TỔ HÃI HÙNG, MÀ BỔN ĐẠO VÀ HỘI THÁNH CAO ĐÀI TÒA THÁNH TÂY NINH PHẢI CHỊU ĐỤNG THĂM CẢNH KHỦNG BỐ ĐÀN ÁP ĐỂ TRẢ ĐŨA VỚI CHỨC SẮC CAO ĐÀI ĐÃ HIỆP TÁC VỚI NHẬT BỔN ĐẢO CHÁNH PHÁP DO NỘI ỨNG NGHĨA BINH CỦA GIÁO SƯ ĐẠI BIỂU TRẦN-QUANG-VINH (THƯỢNG VINH THANH) ĐÃ ĐẢO CHÁNH PHÁP NGÀY 09 THÁNG 03 NĂM

1945 GIẢI THOÁT ÁCH NÔ LỆ 80 NĂM CHIẾM ĐÓNG CỦA NHÀ CẤM QUYỀN THUỘC ĐỊA PHÁP.

Còn nhớ rõ là vào năm 1941 đang bận lo hướng dẫn đoàn Công Thợ xây dựng ĐỀN THÁNH thì được người Bạn cố tri cùng làm việc tại sở Thương Chánh trước kia đột ngột vội vàng từ Sài Gòn lên Tây Ninh cho Đức PHẠM-HỘ-PHÁP biết tin Mật, là Nhà Cấm Quyền Thuộc Địa Pháp sẽ bắt Đức NGÀI trong một ngày gần đây để trừ hậu hoạn có thể xảy ra về sau này. Người Bạn thâm giao này hết sức khuyên Đức NGÀI nên lánh mặt một thời gian cho qua cơn sóng gió rồi sẽ tiếp tục phục vụ cho Đạo, nhưng Đức NGÀI một mực từ chối, không thể rời bỏ HỘI-THÁNH và BỔN ĐẠO quý yêu của Đức NGÀI suốt bao năm qua để trốn tránh đi nơi khác được, bởi Đức NGÀI đã lãnh Sứ Mạng Thiêng Liêng với CHÍ TÔN là sống chết gì cũng phải ở kề cận với HỘI-THÁNH và BỔN ĐẠO cho trọn tình trọn nghĩa THẦY TRÒ cùng chung sống bên nhau, để lo xây dựng Ngôi ĐỀN THÁNH sớm được hoàn thành. Thuyết phục Đức NGÀI nên rời khỏi Tòa Thánh Tây Ninh một thời gian không kết quả, nên Người bạn cố tri trong lúc tuổi còn thanh xuân chẳng được toại nguyện, nên đã lặng lẽ từ giã trở về Saigon tiếp tục cuộc sống hằng ngày. Đức PHẠM- HỘ-PHÁP biết rõ Tâm địa của Nhà Cấm Quyền Pháp lúc bấy giờ là muốn tiêu diệt Tôn Giáo Cao Đài, mà mục tiêu chính là phải trừ khử Đức NGÀI trước rồi từ từ sau bắt hết số Chức Sắc thân cận của Đức NGÀI.

Thời gian thẩm thoát trôi qua, Đức NGÀI lựa chọn Trưởng Huỳnh Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH thay mặt Đức NGÀI, trong khi cả Chức Sắc HỘI-THÁNH Cữu Trùng Đài, Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện còn đầy đủ và có tài

đức hơn TRƯỞNG HUYNH. Biết rằng, thế nào Nhà Cẩm Quyền Pháp sẽ lần lượt bắt hết những Chức Sắc thân cận nên Đức NGÀI mới chọn Trưởng Huỳnh Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH là người TRUNG HOA thay mặt Đức NGÀI trong khi vắng mặt, vì Đức NGÀI Tiên đoán rằng Hiền Huỳnh GS. THÁI-KHÍ-THANH có trọng trách tiếp Phái Đoàn Đồng Minh nhứt là Tổng Thống TƯỜNG-GIỚI-THẠCH là một nhân vật quan trọng của PHÁI ĐOÀN ĐỒNG MINH sau này,

Hơn nữa Trưởng Huỳnh GS. THÁI-KHÍ-THANH được biết Tổng Thống TƯỜNG-GIỚI-THẠCH rất nhiều.

Thật đúng sự Tiên đoán của Đức Hộ Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC, là vào năm 1946 Quân Đội Pháp thừa cơ hội Quân Đội Đồng Minh do Sỹ Quan Anh Quốc Chỉ Huy chiếm đóng VIỆT NAM, thì Quân Đội Pháp liền đưa quân lính tấn công chiếm tỉnh Tây Ninh gây hoang mang cho Bốn Đạo ở Vùng Thánh Địa Cao Đài Tây Ninh, là tiếng súng lớn nhỏ pháo kích vào Thánh Địa Tòa Thánh TÂY NINH làm tử thương hai Tín Hữu Cao Đài và một số bị thương.

Trước sự tấn công ô ạt của Quân Đội Pháp làm cho Bốn Đạo lo sợ chạy vào Nội-Ô Tòa Thánh để lánh nạn quá đông đảo, nên Trưởng Huỳnh GS. THÁI-KHÍ-THANH và Sĩ Tải NGUYỄN-HUỆT-HẢI xuất hiện với 2 lá CỜ CAO ĐÀI và TRUNG HOA đem treo trước cửa Hòa Viện Nội-Ô Tòa Thánh, mà Bốn Đạo có mặt tại chỗ không biết Trưởng Huỳnh GS. THÁI-KHÍ-THANH và Sĩ Tải NGUYỄN-HUỆT-HẢI treo Cờ để làm gì??? “*Nhưng Hữu Hiệu vô cùng*” là tiếng pháo kích không còn ô ạt rơi vào Nội-Ô nữa. Chỉ còn tiếng súng nhỏ lẻ tẻ khiến cho Bốn Đạo tin tưởng về Huyền diệu Thiêng Liêng che chở cho

Bổn Đạo thoát khỏi tay nạn đao binh.

Liên khi đó thì một chiếc xe JEEP của Quân Đội Pháp chạy tới Cửa Hòa Viện trong khi nhị vị Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH và Sĩ Tải NGUYỄN-HƯỢT-HẢI đang trực chờ.

Chiếc xe JEEP vừa ngừng trước cửa Hòa Viện thì vị Quan Tư người Pháp xuống xe bước đến gặp GS. THÁI-KHÍ-THANH và Sĩ Tải NGUYỄN-HƯỢT-HẢI bắt tay chào hỏi:

– *Ai là người Chủ Cao Đài ở tại đây?*

Trưởng Huỳnh THÁI-KHÍ-THANH liền đáp:

– *Tôi là Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH làm CHỦ Bổn Đạo Cao Đài tại đây.*

Làm cho Sĩ Tải NGUYỄN-HƯỢT-HẢI dẫn đo để thông dịch cho Thiếu Tá Pháp vì Sĩ Tải HẢI từng sống chung với Trưởng Huỳnh Giáo Sư THÁI KHÍ-THANH bao năm qua mà chưa hề nghe Trưởng Huỳnh GS. THÁI- KHÍ THANH cho biết Ông có tờ Ủy Nhiệm của Đức HỘ PHÁP cho Ông Lãnh Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, mà hôm nay Trưởng Huỳnh GS THÁI-KHÍ-THANH nhận là có giấy Ủy Nhiệm của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP.

Thiếu Tá (Commandant) Pháp hỏi tiếp:

– *Có giấy tờ gì chứng minh Ông là CHỦ Bổn Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh không???*

Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH đáp:

– *Tôi có đủ giấy tờ của Đức Hộ Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC Giáo Chủ Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh ỦY NHIỆM cho tôi Lãnh Đạo Cao Đài trong khi Đức NGÀI vắng mặt.*

Được nghe Trưởng Huỳnh GS THÁI-KHÍ-THANH trả lời như thế gây sự ngạc nhiên cho Sĩ Tải HẢI vô cùng, nhưng Sĩ Tải HẢI vẫn dịch nguyên lời của Giáo Sư THÁI-

KHÍ-THANH cho Thiếu Tá Pháp nghe rõ.

Giáo Sư THÁI- KHÍ-THANH liền trở vào NỘI-Ô để lấy giấy ỦY NHIỆM trình cho Thiếu Tá Pháp xem.

Thấy Trưởng Huỳnh GS. THÁI-KHÍ-THANH vội vã đi vào NỘI-Ô Tòa Thánh thì Thiếu Tá Pháp liền lấy xe JEEP chạy theo mời GS. THÁI-KHÍ-THANH lên xe để cùng đi với GS. THÁI-KHÍ-THANH về văn phòng để lấy tờ ỦY NHIỆM. Thiếu Tá Pháp rất tế nhị là ngừng xe mời GS. THÁI-KHÍ-THANH lên xe do Thiếu Tá tự lái xe, còn GIÁO SƯ thì ngồi ngang hàng với Thiếu Tá. Còn Anh tài xế người Pháp thì ra ngồi băng sau với Sĩ Tải HẢI.

Xe vừa về tới văn phòng thì Ngài GS. THÁI-KHÍ-THANH liền bước xuống xe, vội vã lên tiếng gọi có em nào ở nhà sau không đem lên cho tôi con dao, gậy nổi sợ hãi của Sĩ Tải NGUYỄN-HUỆT-HẢI, là không biết GS. THÁI-KHÍ-THANH muốn làm gì đây mà lớn tiếng gọi bảo đem dao ra cho Trưởng Huỳnh như thế!!!. Rất may mắn là Thiếu Tá và anh tài xế là người Pháp không biết tiếng Việt nên không xảy ra vụ lôi thôi.

Nhận được con dao, Hiền Huỳnh Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH liền mở cửa phòng lấy cái gối đem ra ngoài, dùng con dao rọc cái gối lấy ra bao thơ đựng Thánh Lệnh ỦY NHIỆM của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP đã ấn ký.

Sĩ Tải NGUYỄN-HUỆT-HẢI mới an tâm được nhìn thấy chữ ký tên của Đức HỘ PHÁP cùng con dấu hiện ra, nên hân hoan dịch nguyên văn Thánh Lệnh cho Thiếu Tá Pháp nghe.

Được nhìn thấy Thánh Lệnh ỦY NHIỆM của Đức PHẠM-HỘ-PHÁP ấn ký xác nhận Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH là người Lãnh Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,

Thiếu Tá Pháp rất vui vẻ niềm nở bắt tay chào GIÁO SƯ với lời thỉnh cầu Giáo Sư THÁI-KHÍ-THANH mời giùm GIÁO SƯ Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH (Thượng Vinh Thanh) về Tòa Thánh Tây Ninh cùng chung lo việc Đạo.

Trưởng Huỳnh GS. THÁI-KHÍ-THANH từ tốn đáp lời:

– Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH ở Sài Gòn tôi đâu có thể mời về Tây Ninh được.

ĐỨC BÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU NHẬP MÔN

☆ ĐỨC BÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU THÂN MẪU ĐỨC QUỐC TRƯỞNG BẢO ĐẠI RẤT THẬN TRỌNG VÀ TẾ NHỊ TRONG VIỆC XIN HỘI THÁNH CHO ĐỨC BÀ ĐƯỢC NHẬP MÔN CẦU ĐẠO CAO ĐÀI.

Đúng theo Nghi lễ của Hoàng Triều, Đức BÀ TỪ CUNG HOÀNG THÁI HẬU chỉ định cho Ban Nghi Lễ Hoàng Triều Từ Huế mang theo số tiền Mười ngàn đồng (10.000) lên tận Tòa Thánh Tây Ninh hiến công quả cho HỘI-THÁNH CAO ĐÀI và xin cho Đức Bà Nhập Môn Cầu Đạo.

Ngài Quyền NGỌC-CHÁNH-PHỐI-SƯ liền chỉ thị cho Hộ Viện nhận thu số tiền và cấp giấy Ban Khen đúng theo thủ tục thường lệ.

Còn Lễ Viện thì cấp Sớ Cầu Đạo nhưng Đức BÀ TỪ CUNG chỉ nhận TỜ BAN KHEN, còn Sớ Cầu Đạo thì BÀ không dám nhận vì Đức BÀ chưa Lập Thệ Nhập Môn. Một bài học đích đáng cho Lễ Viện Tòa Thánh Tây Ninh đã quên đi Luật Lệ thu người mới Nhập Môn vào Đạo???

Vì thế nào Đức BÀ TỪ CUNG phải cho Ban Nghi Lễ Hoàng Triều đến tận Thánh Thất Huế Kiến diện Hiền Huỳnh Giáo Hữu THƯỢNG-ĐOÀI-THANH Khâm Châu Đạo Thừa Thiên Huế trả lời là nhờ Ban Nghi Lễ về Trình

lên Đức BÀ ấn định ngày giờ đến tận Hoàng Cung lập thệ cho Đức BÀ, vì quá Tôn kính Đức BÀ mà quên đi Luật Lệ của Đạo là đương sự phải đến Thánh Thất hoặc ở Tư Gia có thờ THIÊN-NHÂN mới được Nhập Môn lập Minh Thệ trước Thiên Bàn.

Đức BÀ rất cẩn thận là trước khi Nhập Môn Cầu Đạo BÀ viết thư báo cho con là cựu Đức Quốc Trưởng BẢO ĐẠI để cho ý kiến và Đức Quốc Trưởng BẢO ĐẠI gọi con là Thái Tử BẢO LONG lên cho xem thư của Bà Nội thì Đức QUỐC TRƯỞNG và BẢO LONG đều hân hoan đồng ý để Đức BÀ Nhập Môn vào Đạo Cao Đài cũng như trước đây Đức Quốc Trưởng cũng nhờ Đức HỘ-PHÁP làm Cố Vấn vậy.

Điều đáng ghi nhớ là Đức BÀ rất tôn trọng HỘI-THÁNH-CAO-ĐÀI Tòa Thánh Tây Ninh nên Đức BÀ chỉ thị Ban Nghi Lễ Hoàng Triều phải chung lo một Bàn Hương Án, và Khâm Châu Đạo đến thì Ban Nghi Lễ Tiếp đón đưa vào Hoàng Môn rồi báo cho Đức BÀ kịp mặc Bộ Triều Phục để ra chào mừng cùng rước Ông Khâm Châu Đạo vào Hoàng Cung.

Đức BÀ quỳ trước Bàn Hương Án vòng tay mời Ông Khâm Châu Đạo “*Chủ Lễ*” lập Minh Thệ đúng theo nghi thức của Đạo.

Sau khi Lập Thệ xong, Đức BÀ đồng dục tuyên bố: “*Hôm nay Tôi là một Tín Đồ Cao Đài*”, và tiếp theo là Đức BÀ rất hân hoan nhận Sớ Cầu Đạo. Một tiệc cơm thân mật thết đãi Ông Khâm Châu Đạo và Phái Đoàn rất tươi tắn trang trọng.

Đức BÀ cùng Ban Nghi Lễ Hoàng Triều tiễn đưa Hiền Huỳnh Giáo Hữu Khâm Châu Đạo và Phái Đoàn

ra tận xe trở về Thánh Thất.

VĂN THƠ CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP MÙA XUÂN NĂM ẤT MÙI (1955)

☆ MÙA XUÂN NĂM ẤT MÙI (1955) ĐỨC HỘ-PHÁP CHƯỞNG QUẢN NHỊ HỮU HÌNH ĐÀI KIÊM THƯỢNG TÔN QUẢN THỂ, TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN, ĐỨC HỘ-PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC CÓ VĂN THƠ, THẦY CẦU NGUYỆN ĐỨC CHÍ TÔN BAN PHƯỚC LÀNH CHO TOÀN CẢ TÍN ĐỒ VÀ CHIẾN SĨ SANG NĂM MỚI ĐẠO HẠNH ĐƯỢC TĂNG TIẾN, SỨC KHỎE ĐƯỢC DỒI DÀO, SINH KẾ ĐƯỢC NO ẤM HƠN ĐỂ PHỤNG SỰ NHƠN LOẠI, ĐẠI ĐẠO, THẦY CẦU KHẨN CHO HƯƠNG LINH CÁC TÍN ĐỒ CHIẾN SĨ ĐÃ QUÁ CỐ ĐƯỢC SIÊU SINH TỊNH ĐỘ ĐANG HƯỞNG HẠNH PHÚC NƠI CỰC LẠC.

Nhân tiện THẦY có vài lời nhắc nhở các con: Một Vài Vấn Đề Đạo Lý và Thế Sự. Đạo Cao Đài vốn là một ĐẠI ĐẠO của những Tôn Giáo do CHÍ TÔN sáng lập hơn mấy mươi năm, để thống hợp các Tôn Giáo mà trước đây các bậc Đại Thánh đã tùy thời, tùy thế dựng nên ở rải rác ở các phương trời để phổ độ Chúng sanh. Nói đến TAM GIÁO là nói đến NHƠN NGHĨA, thì NHƠN NGHĨA của các nhà PHẬT không thể khác NHƠN NGHĨA của Cơ Đốc. Mọi con đường NHƠN NGHĨA đều giống nhau, NHƠN NGHĨA chỉ có một kẻ thù Bất nhơn và Bất nghĩa là Vô Tôn Giáo, là tàn bạo mà thôi. Vậy thì các con đừng hẹp hòi câu chấp ở cái “TA” mà lấy làm lạ khi THẦY ra lệnh cho Quân Đội Cao Đài giúp đỡ Đồng Bào Công Giáo xây dựng Nhà Thờ, khi thấy các Tín Đồ Công Giáo, Phật Giáo đi dự lễ ở Đền Thánh. ĐẠI ĐẠO bao giờ cũng rộng lớn bao la như Biển cả mở cửa sẵn sàng đón tiếp mọi Dòng sông. Các con nên nhớ rằng trong nhơn loại ngày nay chỉ có những người vô Đạo, tất cả mọi người đều là anh

em các con, tất cả đều có Đạo CAO ĐÀI vì Đạo Cao Đài gồm có Phật Giáo, Công Giáo, Lão Giáo, Nho Giáo. v.v...

Đất nước VIỆT NAM này sở dĩ được Đức CHÍ-TÔN chọn làm Thánh Địa để Phổ Độ chúng sanh KỲ BA này, chỉ vì VIỆT NAM là nơi tổng hợp các nguồn Đạo Đức NHO THÍCH LÃO, là chỗ gặp gỡ giữa hai nền Văn Minh Đông Tây, là vị trí hội ngộ của hai ý thức hệ Duy tâm và Duy vật.

Dân tộc VIỆT NAM với sức cần cù đã chịu đựng mấy ngàn năm ngoại thuộc mà vẫn quật cường đấu tranh để tồn tại, để đồng hóa tất cả mọi tàn tích ngoại lai, mà gây dựng nổi cho mình một Văn Minh riêng, một Ngôn Ngữ riêng, một Quan Niệm sống riêng. Một Dân tộc như thế, lẽ dĩ nhiên phải có đủ Đạo hạnh dù rằng đủ để đảm nhiệm việc hướng dẫn Văn Minh hơn loại sau này. Các con hãy Thành kính tạ ơn Đức CHÍ-TÔN, mà vui vẻ nhận Thiên Mạng Bảo Sanh bằng con đường NHƠN-NGHĨA để đưa Nhơn loại đến Đại Đồng vậy. Các con phải biết gắng sức, Đức CHÍ-TÔN bao giờ cũng phù hộ những kẻ có lòng Đạo Đức hiển lương.

Nhưng muốn tròn Sứ mạng Đức CHÍ-TÔN giao phó, các con phải lo đấu tranh để bảo vệ sự tồn tại của Dân tộc VIỆT NAM, để chống lại bọn Ma Vương, bọn Sa Tăng của thời đại đang cố tiêu diệt Dân tộc VIỆT NAM, đã phá hoại ĐẠI ĐẠO. Vì thế THẦY mới nhắn nhủ với các con vài vấn Thế Sự.

THẦY nhắc lại các con phải thương yêu giúp đỡ Đồng bào Miền Bắc cũng như Miền Nam. Các con ở trong này được may mắn hơn họ, vì 8 năm qua Việt Minh ở đây còn yếu, họ đối xử tử tế với các con, còn ngoài Bắc do

chánh sách Tàu Cộng đưa sang VIỆT NAM đối xử Đồng bào rất tàn bạo.

Dân một nước phải coi nhau như anh em ruột một nhà, các con phải lo việc an cư lạc nghiệp, nhường cơm sẻ áo cho Đồng bào, chớ đừng dạ Bắc Nam mà mắc phải mưu ly gián của người Ngoài đấy!!! Hiệp Định GENEVE năm 1954 đã giúp cho nước Tàu Cộng đã chiếm mất của các con gần nửa Nước. Họ đang đồng hóa và cai trị những anh em các con ở lại ngoài Bắc. THẦY hối tiếc cho Ông HỒ-CHÍ-MINH vì đã sai lầm đường lối nên muốn phụng sự cho Dân tộc mà lại phụng sự cho NGA-TÀU.

Nếu VIỆT MINH cứ mãi mãi là VIỆT MINH đừng biến đổi thành VIỆT CỘNG hay VIỆT TÀU thì có lẽ THẦY tin chúng ta định an, hưởng độc lập từ lâu rồi. THẦY cứ ngại cho Ông HỒ CHÍ MINH vì nêu cái đường lối sai lầm này cứ kéo dài mãi thì dân chúng VIỆT NAM sẽ nổi dậy hết để chống lại Ông ta, vì nếu không, cả Dân tộc, họ sẽ bị tiêu diệt bởi chính sách đồng hóa và thống trị của nước Tàu kia mà chớ!!!.

Bốn phận của các Anh Em chiến sĩ trong Quân Đội Cao Đài là còn nặng nề hơn các con phải lo phục quốc để giữ Nước và giữ Đạo. THẦY mong các con càng ngày càng bỏ được những điều dở, học thêm những điều hay, gắn mối tình Huynh Đệ để cứu Nước cứu Dân.

Ngày xưa tham vọng xâm lăng của HỐT-TẮT-LIỆT, của CÀNG-LONG đã đại bại vì những Danh thần NGUYỄN-TRÃI, NGÔ-THỜI-NHIỆM, những chiến công hiển hách TRẦN-HƯNG-ĐẠO, QUANG-TRUNG.

THẦY tin rằng rồi đây những Tướng Tá TÀU CỘNG như TRẦN-CẢNH, CHU-ĐỨC cũng sẽ biết tay các con vì

các con là con cháu của kẻ chiến thắng, mà họ là con cái của kẻ xâm lăng chiến bại.

THẦY cũng cần nhắc lại các Tín Đồ trong Đạo biết, các con sẽ dĩ được sống yên ổn làm ăn là nhờ có sức chiến đấu của Quân Đội, những kẻ đã đem xương máu làm thành trì bảo vệ các con. Các con có bốn phận biết ơn và cứu giúp họ, hãy coi họ là tình ruột thịt *Máu chảy ruột mềm – Môi hở răng lạnh*.

Thầy hứa sẽ tìm mọi việc để tỏ bày nguyện vọng của các con cho Dân tộc bạn như: Dân tộc PHÁP, Dân tộc MỸ, biết rằng: *“Các con chỉ muốn được các Nước bạn giúp đỡ các con đương đầu với phe Tàu Cộng, để bảo vệ Độc Lập VIỆT NAM mà thôi, chớ các con không muốn các Nước bạn đứng lên chống Cộng để duy trì quyền lợi bất chánh đáng của ngoại bang”*.

THẦY sẽ nói cho người xây bức tường để rào giữ ngôi vườn trước, chớ không phải tìm lợi ích ở số tiền bỏ ra xây thành, mà VIỆT NAM nầy mất thì Đông Nam Á phải mất. Thế giới Âu Mỹ cũng không còn khi kho Người, kho lúa ở đây bị rơi vào vùng kiểm soát của NGA-TÀU CỘNG.

Trước Thiên Bàn để rước Xuân sang, một lần nữa THẦY cầu chúc các con và gia đình được hưởng nhiều phước lành trong năm mới.

Dân tộc VIỆT NAM có nhiều thành công trong năm mới.

ĐẠI ĐẠO sẽ phát triển mạnh mẽ khắp Năm Châu.

QUẢ BÁO NHÂN TIỀN CỦA TT. NGUYỄN-VĂN-THÀNH

☆ TIỀN TÀI DANH LỢI TIÊU TÀN TÌNH NGHĨA THẦY TRÒ, THẾ GIAN LẮM SỰ PHẢN THẦY PHẢN BẠN NHƯ KHÔNG

CÓ GÌ???

Người Tín Hữu Cao Đài vô cùng xúc động nhìn thấy các Bạn Đồng Môn của mình lại sa ngã quá ư nặng nề.

Thương tiếc thay!!! và buồn thay!!! Luật THƯƠNG YÊU và Quyền CÔNG CHÁNH của CHÍ TÔN dành sẵn cho con cái của NGƯỜI nơi thế gian này, thật vô cùng huyền bí hiển linh:

Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã nhiều lần bị Oan Hồn về kêu trả nợ máu mà ĐỨC NGÀI xin tạm hoãn để tội phạm sám hối tội căn lờ lẫm, bởi TT. NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã vay nợ máu nhứt định phải trả bằng nợ máu. Trong cuộc ám sát TT. THÀNH chết tại QUỐC SỰ VỤ Nội-Ô Tòa Thánh Tây Ninh bằng một trái Địa lôi từ cửa sổ bay vào.

Tưởng nhớ trong lúc cầm quyền Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã thẳng tay trừng phạt đàn Em bất đồng chánh kiến, thủ tiêu nhiều Sĩ Quan để củng cố địa vị của mình cũng như:

- Cái chết mờ ám của Đại Tá VÕ-BÁ Tham Mưu Trưởng Quân Đội Cao Đài???
- Cái chết mờ ám của Trung Tá NGUYỄN-HOÀNG-CUU trong cuộc hành quân dưới chân Núi BÀ ĐEN???
- Cái chết mờ ám của Đại Tá HỒ-HÁN-SƠN trên đường đi từ Tây Ninh xuống Thành Phố Sài Gòn???

Liên tiếp nhiều đêm trần trọc không ngủ bởi các oan hồn hiện về đòi trả nợ máu là nỗi khổ đau vô cùng tận của cuộc sống lúc tuổi đã xế chiều, nhưng nhờ hồng ân của Tôn Sư HỘ-PHÁP PHẠM-CÔNG-TẮC có lời xin các oan hồn được trì hoãn trả nợ máu để cho THÀNH có thời

gian Tụng Kinh ăn năn sám hối tội tình đã gây ra.

Điều rất ngộ nghĩnh là trong lúc cầm quyền Thanh Tra Chánh Trị Đạo TT. THÀNH không thích các CHI PHÁI về dự Đại-Hội Cao Đài Thống Nhất tại Tòa Thánh Tây Ninh, nhưng trong đêm khuya thời Tý sau khi Hiến lễ CHÍ-TÔN tại Đền Thánh xong, quý Đại Diện Chi Phái dự buổi cháo chay thân mật do Đại Tỷ Nữ Chánh Phối Sư HƯƠNG-HIỆU thết đãi tại Nữ Đầu Sư Đường, thì nghe một Tiếng Nổ kinh hồn kết liễu cuộc đời của TT. NGUYỄN-VĂN-THÀNH.

Chỉ 5 phút sau thì được tin chính xác là TT. THÀNH bị một trái bom từ cửa sổ bay vào sát hại cuộc đời binh nghiệp của TT. THÀNH.

Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH bị sát hại có mặt Đại Diện Chi Phái Cao Đài quy tụ về Tòa Thánh để tham dự Đại-Hội, các Chi Phái Cao Đài Thống Nhất đang dùng cháo tại Nữ Đầu Sư Đường thật là trở trêu cho cuộc sống *“Cái gì mình không ưa thích nó thì nó lại đến với mình”* bởi Đức CHÍ-TÔN từng phán dạy: *“Nếu không đủ sức thương yêu thì chẳng đáng ghét nhau nghe à!!!”*. Vì thế mà sáng ngày TT. NGUYỄN-VĂN-THÀNH bị mưu sát chết, Thừa Sứ LÊ-QUANG-TẤN mời quý Đại Diện Các Chi Phái đến chào vĩnh biệt TT. NGUYỄN-VĂN-THÀNH (trong khi thể xác chưa tản liệm) để kỷ niệm ngày Khai Mạc Đại-Hội Chi Phái CAO ĐÀI THỐNG NHẤT, mà Nhà Cầm Quyền Miền Nam lúc bấy giờ rất lo sợ và ái ngại về sự Thống Nhất Cao Đài.

Thảm thương thay cho Trung Tướng NGUYỄN-VĂN-THÀNH đã biết trước cái chết của mình là Đức HỘ-PHÁP đã gọi đến phán dạy *“Con không được ra khỏi Nội-Ô*

Tòa Thánh” nhưng mọi sự đều do Thiên định.

Thật là quả báo Nhân tiền, mà người Tín Hữu Cao Đài Ngoan Đạo hằng ghi nhớ. Hội-Thánh đã mất đi một người con đã dày công với nền ĐẠI-ĐẠO.

CÁI CHẾT CỦA THIẾU TƯỚNG TRÌNH-MINH-THẾ

☆ CÁI CHẾT THẨM THƯƠNG CỦA THIẾU TƯỚNG TRÌNH-MINH-THẾ KHÔNG TUÂN LỆNH CỦA ĐỨC THƯỢNG TÔN QUẢN THẾ PHẠM-HỘ-PHÁP TỰ ĐỘNG ĐƯA QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI LIÊN MINH RA HIỆP TÁC VỚI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM.

Được biết Quân Đội Cao Đài Liên Minh trưởng thành là nhờ ân huệ của Đức Tôn Sư PHẠM-HỘ-PHÁP đã dày công dìu dắt, nhưng Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ lầm tưởng mình đã mọc lông mọc cánh rồi đủ sức bay nhảy với đời, xong ngờ đâu Thiếu Tướng còn non nớt về Chánh Trị nên bất chấp lời phán dạy của ông THẦY mình là Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC đã nuôi dưỡng, tự đưa Quân Đội Cao Đài Liên Minh ra hiệp tác với Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM mà Đức HỘ-PHÁP đã cảnh báo: “*THẦY không thể ra chứng kiến cái chết của Con*” tức là Đức NGÀI không tham dự buổi lễ của Quân Đội Cao Đài Liên Minh ra hiệp tác với Quân Đội Quốc Gia.

Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ vì cãi lệnh THẦY và phản BẠN đã đưa Quân Đội Cao Đài Liên Minh ra càn quét Quân Đội Bình Xuyên (tại dốc cầu Tân Thuận) ra khỏi Bến Thành Sài Gòn rút vào rừng Sát để rồi bị bắn chết vô cùng Bí mật tại dốc cầu Tân Thuận trong khi đang hành quân.

Có phải chăng vì quá nghe theo lời đường mật dụ

đỗ của Đại Tá LANSDALLE và Cố Vấn Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-NHU dành sẵn ghế Thủ Tướng trong tương lai cho Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ, nên TT. THẾ trở thành là Công cụ và làm con Cờ cho chế độ NGÔ-ĐÌNH-DIỆM để mua lấy cái chết thảm thương như thế, để làm sáng tỏ tình nghĩa TRÒ phản THẦY giúp cho đoàn hậu tấn thối nhuần “*Cá không ăn muối Cá ươnng – Con cãi lời Cha Mẹ trăm đường con hư*”, nhứt là TT. THẾ đã vô tình quên đi lời hứa hẹn trung kiên trong tình bạn bè với Thiếu Tướng LÊ-VĂN-VIỆN Tư Lệnh Quân Đội Bình Xuyên.

Võ quyết dày có móng tay nhọn TT. THẾ phải ngã gục tại chiến trường lưu danh muôn thuở cho đoàn hậu tấn chê bai, khinh dễ không xứng đáng bậc đàn Anh, đã phản THẦY phản BẠN.

Một bài học vô cùng thâm thúy cho cuộc đời binh nghiệp của Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ!!!.

Còn nhớ rõ là vào năm 1955 TT. TRÌNH-MINH-THẾ cho lệnh đàn em chặn bắt cóc Phối Sư THƯỢNG-VINH-THANH (Trần-Quang-Vinh) đốt cháy tiêu chiếc xe hơi hiệu SIMCA và dẫn độ TRẦN-QUANG-VINH về thẳng núi BÀ ĐEN giam cầm với một Bản Ẩn Từ Hình do mưu đồ đúng theo kế hoạch của Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG ngấm ngấm giựt dây cho Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THẾ thực hành, cố tình không cho Ông TRẦN-QUANG-VINH mượn danh Quân Đội Cao Đài ra tham chánh như đã từng làm Tổng Trưởng Bộ Quốc Phòng của Thủ Tướng NGUYỄN-VĂN-TÂM.

Được biết tin chẳng lành, Đức PHẠM-HỘ-PHÁP ra lệnh cho TT. THẾ phải trả tự do lập tức cho TRẦN-QUANG-VINH.

Một hành động vô cùng táo bạo mất hết tính người là TT. THẾ rãi truyền đơn lên án TRẦN-QUANG-VINH quá nặng nề, mà bây giờ phải vâng lệnh trả tự do ngay lập tức cho TRẦN-QUANG-VINH, thì còn gì thể thống một Tướng Lãnh đã từng nổi tiếng một thời trên núi Bà Đen.

Chẳng còn giải pháp nào hơn là TT. THẾ thỉnh cầu Đức Hộ-Pháp cho Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài vào tận Núi Bà mở cuộc “*Phản Điều Tra*” về tội tử hình TRẦN-QUANG-VINH. Được sự chấp nhận của Đức Hộ-Pháp, TT. THẾ chỉ thị cho Thiếu Tá ĐỒN đưa một Tiểu Đoàn Liên Minh xuống tận chân núi Bà tiếp đón Chúc Sắc Hiệp Thiên Đài. Thừa Sứ PHAN-HỮU-PHƯỚC và Sĩ Tả LÊ-QUANG-TẤN được Đức Hộ-Pháp chỉ định lên đỉnh núi Bà Đen, đến Bộ Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài Liên Minh để lấy khẩu cung Ông TRẦN-QUANG-VINH.

Tránh sự dòm ngó của Nhà Cẩm Quyền PHÁP tại tỉnh Tây Ninh, Thánh Vệ Trưởng Trung Tá PHẠM-NGỌC-TRẦN cho một Tiểu Đội hộ tống Thừa Sứ PHAN HỮU PHƯỚC và Sĩ Tả TẤN từ của Hòa Viện Nội-Ô Tòa Thánh cho tới chân núi Bà Đen chuyển giao cho Thiếu Tá ĐỒN, Quân Đội Cao Đài Liên Minh, rước nhị vị về Bộ Tư Lệnh lên đỉnh núi Bà Đen rất êm thấm.

Được tiếp đón nồng hậu của TT. TRÌNH-MINH-THẾ tại Bộ Tư Lệnh Quân Đội Cao Đài Liên MINH, Thừa Sứ PHƯỚC và Sĩ Tả TẤN tạm nghỉ để chờ Ông TRẦN-QUANG-VINH được dẫn đến.

Qua ngày hôm sau được phân công trước, Sĩ Tả TẤN và Trung Ủy TRẦN-VĂN-THƯỜNG, tùy viên của TT. TRÌNH-MINH-THẾ, đưa đến một cái hang động rất kiên cố là nơi trú ẩn của TT. THẾ mỗi khi có cuộc tao thanh

và thả bom của quân đội PHÁP. Chỉ 10 phút sau thì có lính dẫn độ Ông TRẦN-QUANG-VINH tới giao cho Trung Ủy THƯỜNG đưa vào hang đá trình diện Sĩ Tả TẤN lấy khẩu cung.

Thảm thương thay cho Ông TRẦN-QUANG-VINH mấy tháng nay bị bệnh rét rừng “*mặt mài xanh dờn ốm o*” rất đáng thương hại, là chưa được gặp TT. TRÌNH-MINH-THỂ bao giờ. Sĩ Tả TẤN liền lấy khẩu cung Ông TRẦN-QUANG-VINH bằng cách viết đặt câu hỏi trên giấy và Ông TRẦN-QUANG-VINH trả lời cũng viết trên giấy không có lời hỏi vì TT. THỂ đã đặt máy ghi âm nơi bàn nên Sĩ Tả TẤN viết lại bằng chữ Tốc ký mà ít người đọc được (phòng khi trên đường trở về Tòa Thánh bị nhân viên của TT. THỂ chặn lấy mà không đọc được).

Nhờ vậy mà số tư liệu *Phản Điều Tra* được mang về Tòa Thánh thượng trình lên Đức HỘ-PHÁP được thông suốt tốt đẹp.

Sau khi lấy khẩu cung *Phản Điều Tra* xong. Sĩ Tả TẤN và Trung Ủy THƯỜNG trở về Bộ Tư Lệnh gặp Thừa Sứ PHAN-HỮU-PHƯỚC, hội ý cùng nhau từ giả TT. TRÌNH-MINH-THỂ để trở về Tòa Thánh phúc báo nội vụ lên Đức HỘ-PHÁP.

Xem tờ phúc trình “*phản điều tra*” Vụ Án Tử Hình TRẦN-QUANG-VINH, Đức HỘ-PHÁP liền ra lệnh mua thuốc ARALENE trị sốt rét rừng và 1 chai rượu RHUM gửi gấp cho Ông TRẦN-QUANG-VINH sử dụng chờ ngày ra Tòa Án xét xử.

Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THỂ liền triệu tập một phiên Tòa xét xử TRẦN-QUANG-VINH hết sức trang trọng dưới chân núi Bà Đen. Một điều hi hữu là Ngài Bảo Đạo

HỒ-TẤN-KHOA, một Chức Sắc Thời Quân Hiệp Thiên Đài có mặt trong phiên Tòa làm Biện Hộ cho Ông TRẦN-QUANG-VINH. Hơn 2 ngàn đồng bào từ xa đến tham dự vô cùng đông đảo để nghe Ông CHÁNH-ÁN Đại Tá TRƯƠNG-LƯƠNG-THIỆN tuyên bố: “TRẦN-QUANG-VINH trắng Án tha bổng”. Đồng bào rất vui mừng tự giải tán rời khỏi chân núi Bà Đen.

VẾT NHỜ MUÔN THỜ CỦA TƯỚNG NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG

☆ CUỘC ĐỜI ĐEN TỐI BIẾT ĐÂU MÀ LƯỜNG, THÔI ĐÀN HỒI CHỊU KHÔNG HỀ THAN VANG, MỌI VIỆC ĐIỀU DO ƠN TRỜI SẮP SAO ĐỊNH VẬY TUÂN THEO THỰC HÀNH.

NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG GIA NHẬP NỘI ỨNG NGHĨA BINH

Nghe theo tiếng gọi đàn Anh, một chàng trai trẻ lìa bỏ quê hương Rạch Giá tỉnh thành để lên Thánh Địa Cao Đài Tây Ninh sớm kẹ chiêu kinh.

Được sự hướng dẫn của Khâm Châu Đạo xuống Sài Gòn để xin vào Nội Ứng Nghĩa Binh của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH. Vừa tới hãng tàu NITINAN là nơi tập trung của thanh niên cùng trang lứa với mình đang quây quần trước những chiếc Tàu bằng cây do thanh niên Đạo tạo thành hết sức lộng lẫy, khiến cho NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG say mê và thưa với Hiền Huynh Khâm Châu Đạo cho người nhập cuộc vì NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG biết rành nghề Mộc, mà hôm nay đã nhìn thấy hàng chục chiếc Tàu đã hoàn thành và sắp hàng rất thứ tự trong Xưởng Mộc những Chức Sắc rành nghề đảm trách.

NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được Hiền Huynh Khâm Châu Đạo đứng ra bảo đảm, tuyển cử cho PHƯƠNG trực

tiếp vị Quản Lý của trại để nhận việc, và sự cố gắng yêu nghề của NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được Hiền Huynh Quản Lý chiếu cố, đề cử làm Tổ Trưởng tổ số 24 chăm sóc và điều khiển 12 thanh niên rành Mộc, mỗi ngày 2 buổi của bào những cây Sao đã được sẻ ra từng đoạn đúng theo thước tấc đã quy định, tạo thành những khuôn đúng theo kiểu mẫu một chiếc Tàu hàng hải mà chúng ta thường trông thấy trôi nổi trên sông.

Ban ngày thì lo công quả đóng Tàu cây cho Quân Đội Nhật Bản, còn ban đêm thì luyện tập những động tác Quân Sự của một người lính trong tương lai do Huấn Luyện Viên Nhật Bản đảm trách chỉ dẫn.

Thấm thoát trải qua gần một năm với nghề đóng Tàu và học tập Quân Sự trong hàng ngũ Nội Ứng Nghĩa Binh. Thịnh thoảng có Ngài Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH cùng đi với Sĩ Quan NHẬT BỔN viếng thăm Trại Mộc để nhờ ung đúc tinh thần số thanh niên công quả. Nhứt là thổ lộ cho các anh em tại Trại biết trách nhiệm của mình sau này là tiếp ứng Quân Đội Nhật Bản Đảo chánh PHÁP giành độc lập cho VIỆT NAM thoát vòng cai trị của thực dân PHÁP.

Điều thú vị cùng hăng say hơn hết là thịnh thoảng được HH. Giáo Hữu Khâm Châu Đạo hướng dẫn cho dự Đàn Cơ mà các anh lớn thường xuyên tiếp xúc, học hỏi để biết về tương lai của nước VIỆT NAM, đang trong mọi sự thiếu thốn cực khổ trong công tác đóng Tàu hàng ngày, nhứt là có đầy đủ sức khỏe gánh vác mọi “*Công tác*” của Chức Sắc bề trên giao phó.

Tuy không có tiền thù lao hàng tháng, nhưng cuộc sống hằng ngày rất đầy đủ do Chức Sắc ở các địa phương

mang về nuôi nấng hằng ngày rất chu đáo.

Hằng tháng các Trại Viên Nội Ứng Nghĩa Binh được xem phim thời cuộc trên Thế Giới là một khích lệ lớn lao của người Tu-Sĩ tự nguyện hi-sinh làm công quả để chờ ngày Phục Quốc.

Suốt 2 năm qua với trách nhiệm Tổ Trưởng Đóng Tàu tại Trại NITINAN, chàng trai NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được tiến bộ với trọng trách là Vệ Ủy (Adjutant) NỘI ỨNG NGHĨA BINH của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH, căn duyên của một chàng trai như NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG đã sớm nhận định, phiêu lưu với Chức Sắc đàn Anh đầy đủ nghị quyết, tinh thần cứng rắn để phụng sự Tổ Quốc VIỆT NAM là thiếu số mà NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG đã đạt được, là do Huyền năng Thiêng Liêng của THƯỢNG-ĐẾ đã an bài ban cho như thế!!!

NỘI ỨNG NGHĨA BINH CỦA GIÁO SƯ TRẦN-QUANG-VINH ĐẢO CHÁNH PHÁP

Nhứt định cái gì đến nó phải đến dù cho trẻ nó cũng phải đến!!! Ngày giờ Đảo chánh PHÁP đến!!! Đêm 09-03-1945 Chiến Sĩ NỘI-ỨNG-NGHĨA-BINH với bộ quân phục bằng Ca-Tê Trắng, Đầu đội Calot trắng hiện ngang với cây Tầm vong dạt nhọn, Sợi dây lượt kê vai cùng Quân Đội NHẬT BỔN Đảo chánh PHÁP bắt trời gọn những Sĩ Quan của PHÁP Cầm Đầu Cai Trị nước VIỆT NAM không tổn một viên đạn.

Nhìn thấy NỘI ỨNG NGHĨA BINH của Giáo Sư TRẦN-QUANG-VINH xuất hiện, Sĩ Quan PHÁP cuối đầu đưa tay chịu trời không một ai chống cự, Huyền diệu Thiêng Liêng giúp sức khi thấy NỘI ỨNG NGHĨA BINH là đưa tay chịu trời mà thôi.

Cuộc chiến thắng không hao mòn một viên đạn đã gây sự chiếu cố cùng Vang danh với Quốc Tế là VIỆT NAM đã độc lập. Đồng bào Tín Hữu Cao Đài toàn quốc vui mừng khôn xiết và Danh thể CAO-ĐÀI được Đồng bào nhắc nhở nêu cao trong các buổi lễ giỗ Tổ tiên.

Sau ngày Đảo chánh PHÁP, Vệ Ủy NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được Vinh thăng là Thiếu Ủy nêu cao tinh thần người Tín hữu Cao Đài yêu nước. Nhứt là buổi tập hợp các Đảng Phái trong nước vô cùng tốt đẹp, có trên mấy chục nghìn Đồng bào quy tụ về dự METTING không rõ như thế nào mà Ngài Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH đồng dục tuyên bố: *“Người Tín hữu Cao Đài chúng tôi đã làm xong trách vụ cõi ách nô lệ cho Dân tộc VIỆT NAM thoát khỏi vòng kiềm kẹp đô hộ PHÁP. Vậy chúng tôi xin rút lui trở về thuần túy một Tín hữu Cao Đài và xin dâng cả Vận Mạng Quốc Gia VIỆT NAM cho toàn dân quyết định”*. Tiếng vỗ tay hân hoan vang dội khắp cả vườn ÔNG THƯỢNG VINH THANH.

Cuộc METTING vĩ đại được bế mạc trong bầu không khí vui tươi phấn khởi của toàn dân.

Kế tiếp là Nội Các Chánh Phủ TRẦN-TRỌNG-KIM ra mắt Quốc Dân mà tuyệt nhiên không có một nhân vật Cao Đài tham dự cả, bởi người Cao Đài đã thuần túy trở về phục vụ Đạo-Pháp đúng theo lời tuyên bố của Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH.

Rất buồn thay!!! và đáng tiếc thay!!! Nền độc lập của VIỆT NAM còn quá trẻ khiến cho sự tranh chấp quyền hành của các Đảng Phái trong nước nổi lên tranh dành gây nhiều xáo trộn cho Đồng bào!!!.

Tiếp theo là Giáo Sư Đại Biểu TRẦN-QUANG-VINH

bị Việt Minh chặn lại đón bắt tại BÌNH ĐIỀN trong khi đi công tác ở các Tỉnh Miền Tây Nam Phần VIỆT NAM, mà Ngài Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH đã cẩn thận xin phép Quốc Gia Tự Vệ của Thành Phố Sài Gòn cấp cho giấy phép.

Bất chấp Luật-Lệ Mặt Trận Việt Minh trọn quyền kiểm soát định đoạt nên một số Chánh Khách Miền Nam VIỆT NAM bị bắt đưa vào Trại Tập Trung, trong đó có Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH đã thuần túy trở về phục vụ Đạo Pháp mà thôi.

Bị lưu đày xuống tận Cà Mau, Bồn Đạo Cà Mau được tin liền về Tòa Thánh Tây Ninh phúc báo cho HỘI-THÁNH biết rõ Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH hiện bị giam cầm tại trại Tân Bằng Cán Giáo (Quận Cà Mau)

Được tin chẳng lành Hội-Thánh cho 2 chi Đội đóng tại Bù-Lu do Thiếu Ủy NGUYỄN-VĂN-THÀNH và Thiếu Ủy NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG chỉ huy hay biết, nên Thiếu Ủy NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG được đề cử một số chiến sĩ thân tín âm thầm xuống tận Cà-Mau hiệp cùng Bồn Đạo địa phương tìm cách giải thoát Giáo Sư THƯỢNG-VINH-THANH.

ĐỨC HỘ-PHÁP VÀ NĂM VỊ CHỨC SẮC BỊ ĐÀY QUA MADAGASCAR

Còn nhớ rõ là ngày 14-05-Tân Tỵ (04-06-1941) lính Mật Thám PHÁP xâm nhập Nội-Ô Tòa Thánh bắt Đức Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC đưa đi an trú tại GIRINH (Trung Phần VIỆT NAM).

Ngày 17-06-năm Tân Tỵ (11-07-1941) lính Mật Thám PHÁP đột nhập vào Nội-Ô Tòa Thánh lần thứ Hai bắt quý Đại Huynh Khai Pháp TRẦN-DUY-NGHĨA, Quyền

Thái Chánh Phối Sư THÁI-PHẤN-THANH, Quyền Ngọc Chánh Phối Sư NGỌC-TRANG-THANH, Giáo Sư THÁI-GẤM-THANH, Sĩ Tải ĐỖ-QUANG-HIỂN đưa thẳng về Sài Gòn giam cầm. Mãi đến ngày 27-07-1941 Năm vị Chức Sắc Cao Cấp thân tín của PHẠM-HỘ-PHÁP mới được gặp Đức HỘ-PHÁP để cùng bị đưa xuống tàu Hàng hải tại bến Cảng Nhà Rồng, Sài Gòn nhập 12 vị Chánh Trị Phạm nâng tổng số lên là 18 Chánh Trị Phạm đưa thẳng qua MADAGASCAR (Phi Châu).

Sau bao ngày đêm trôi nổi trên biển cả, 18 Chánh Trị Phạm VIỆT NAM được đưa tới Trại Giam COMORES thuộc miền Bắc MADAGASCAR, thì gặp thêm 11 Chánh Trị Phạm VIỆT NAM nâng tổng số lên 29 vị, hầu hết là Đảng Viên Cộng Sản chỉ trừ 2 vị NGUYỄN-THẾ-TRUYỀN và NGUYỄN-THẾ-SONG thuộc thành phần Đệ Tử Quốc Tế cùng với 6 vị Chức Sắc Cao Đài.

Vị Toàn Quyền PHÁP tại Đông Dương lúc bấy giờ hóng hách to tiếng tuyên bố với Phóng Viên Báo Chí: *“Chẳng lẽ tôi đưa họ vào hàng Thánh Tử Đạo, thừa cơ hội có chuyển tàu sang Quân Cảng Diogo Saury của MADAGASCAR, tôi gởi Ông Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC cùng đoàn tùy tùng của Ông ta qua tạm nghỉ suốt đời tại đó!!!”* Lời biếm nhẽ ngạo nghễ của Nhà Cẩm Quyền Pháp tại Đông Dương đã trắng trợn bộc lộ chân tướng chánh sách tiêu diệt Tôn Giáo Cao Đài, mà 6 vị Chức Sắc kể trên là nạn nhơn quá ư rõ rệt.

Cuộc sống hằng ngày của 29 phạm nhân Chánh Trị VIỆT NAM tại Trại NOAY LEVA COMORRES thể hiện tình người, không phân biệt Tôn Giáo Đảng Phái mà chỉ biết nhìn nhau là nạn nhân khốn khổ của Nhà Cẩm Quyền Thuộc Địa PHÁP. Tuy nhiên trong hoàn cảnh tù đày mất

tự do, tinh thần bị căng thẳng nên không sao tránh khỏi những cuộc tranh luận lẫn nhau về Quốc Gia-Cộng Sản và mọi sự đều được kết thúc trong tình thương nhượng hòa nhã với nhau rất tốt đẹp.

Tình hình Thế Giới biến chuyển nhanh chóng vào cuối năm 1942 số tù Chánh-Trị này được đi chung về Miền Nam MADAGASCAR. Trưởng Trại tù Thiếu Tá FREYDIER đưa 27 tù nhân (29 vị chết hết 2 vị) lên chiếc xe Vận tải rời khỏi trại NOAY LEVA COMORRES từ Miền Bắc vào Miền Nam NADAGASCAR suốt 6 ngày 5 đêm vô cùng vất vả, hai xe Vận tải chở 27 người tù Chánh Trị VIỆT NAM phải qua một chiếc Phà để qua sông đến Đồn Điền Cà phê và Mía của người PHÁP thì ngừng trước trại giam VOUTROUZOU. Thiếu tá PREYDIER cho lệnh 27 tù Chánh-Trị nhập vào trại VOUTROUZOU Miền Nam MADAGASCAR và cuộc sống nơi đây có phần tốt hơn ở trại NOAY LEVA COMORES Miền Bắc.

Tháng Giêng 1943, Thiếu Tá FREYDIER tiếp Phái Đoàn Sĩ Quan ANH Quốc đến thăm trại tù Chánh Trị Cộng Sản, được các Đảng Viên Cộng-Sản tiếp đón đàm luận trao đổi thân mật trong một tiếng đồng hồ mới kiểu từ ra về cùng 4 Đảng viên LÊ-GIANG, HOÀNG-HỮU-NAM, ĐINH-CÔNG-HOẠT, và NGUYỄN-VĂN-NGỌC rời khỏi trại giam VOUTROUZOU.

Thấm thoát tình hình Quốc Tế có nhiều thay đổi là được tin Chánh Phủ Pháp lưu vong do Tướng DE GAULLE Lãnh Đạo đã chuyển giao hải đảo MADAGASCAR cho Chính Phủ ANH nắm quyền Cai Trị.

Cuộc sống hằng ngày của 27 tù nhân VIỆT NAM dưới sự quán xuyến của Chánh Phủ ANH Quốc được thoải

mái hơn thời gian đương quyền PHÁP Quốc.

Được tin Quân Đội Liên Xô đánh bại Quân Đội Đức Quốc Xã ra khỏi LÉNINGRAD thì chỉ 3 tuần lễ sau một Phái Đoàn Quân Đội Đồng Minh do một Sĩ Quan Anh Quốc làm Trưởng Đoàn vào trại giam VOUTROUZOU ân cần tiếp xúc với các Anh Đảng Cộng Sản LÊ-GIANG, HOÀNG-HỮU-NAM, NGUYỄN-VĂN-NGỌC, ĐINH-CÔNG-HOẠT. Cuộc gặp gỡ của Quân Đội Đồng Minh và 4 Anh Đảng Viên Cộng Sản tại trại giam VOUTROUZOU hội thảo bàn luận với nhau suốt một tiếng đồng hồ thì Quân Đội Đồng Minh từ giã ra về dẫn dắt 4 Anh tù nhân Chánh Trị Phạm LÊ-GIANG, HOÀNG-HỮU-NAM, NGUYỄN-VĂN-NGỌC, ĐINH-CÔNG-HOẠT rời khỏi trại giam VOUTROUZOU.

Được biết 4 anh Cộng Sản LÊ-GIANG, NAM, HOẠT, NGỌC được Quân Đội Đồng Minh đưa đi học khóa Quân Sự tại Calcutta (ẤN ĐỘ) và nghe rõ 4 Anh này được Quân Đội Đồng Minh đưa về Đông Dương vào tháng 9 năm 1944 nhảy dù đột nhập vào Chiến Khu tỉnh Cao Bằng miền Bắc VIỆT NAM để liên lạc với nhóm Kháng Chiến PHÁP chống Phát Xít Nhật Bản với trọng tâm là giải thoát số tình binh PHÁP còn bị Quân Đội Nhật Bản giam giữ trong chiến khu Cao Bằng.

Sau này biết rõ thêm là Đảng Viên LÊ-QUANG được bổ nhiệm làm Giám Đốc Công An Nhân Dân đầu tiên của Chính Phủ HỒ-CHÍ-MINH và nghe đâu Ông LÊ-GIANG được vinh thăng tối Cao Pháp Viên nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

Riêng phần 27 tù Chánh-Trị Phạm vẫn còn sống tại trại giam VOUTROUZOU mà Đức Hộ-Pháp PHẠM-CÔNG-TẮC là một nhân vật được Chánh Phủ MADAGASCAR ưu

ái nhứt bởi Đức NGÀI có nhiều sáng kiến giúp Đồng bào MADAGASCAR còn sống lạc hậu chưa biết sử dụng cối giã gạo theo phương thức ở VIỆT NAM rất tiện lợi, bỏ hẳn việc “giọt gạo” như Đồng bào MADAGASCAR đã áp dụng từ trước.

Đồng bào MADAGASCAR đang lâm nguy về nạn hạn hán các giếng nước đã bị khô cạn thì Đức HỘ-PHÁP liền chỉ dẫn Đồng bào lấy nước từ trong khe suối được đưa về bằng những ống tre nối tiếp từ sườn núi chạy về tận trong làng cho Đồng bào sử dụng thoát cơn Hạn Hán.

ĐỨC HỘ-PHÁP VỀ VIỆT NAM

Đồng bào MADAGASCAR tưởng sống trong cảnh lệ thuộc PHÁP từ lâu rồi nay đến ANH quốc thay phiên Cai Trị, nên Chánh Phủ Lâm Thời MADAGASCAR rất thông cảm cho 23 tù nhân VIỆT NAM còn bị lưu giữ ở MADAGASCAR cần sớm được hồi hương trở về VIỆT NAM đoàn tụ gia đình, nên Ông Bộ Trưởng Ngoại Giao MADAGASCAR thường xuyên đề cập nhắc nhở Đại Sứ PHÁP tại MADAGASCAR phải lo phương tiện đưa 23 tù Chánh Trị Phạm rời khỏi MADAGASCAR càng sớm càng tốt.

Mãi đến giữa năm 1946 mới có chiếc tàu buôn của PHÁP cập bến Quân Cảng DIEGO SAUREZ để rước 23 tù Chánh Trị Phạm về VIỆT NAM.

Nổi Khổ tâm của Đức HỘ-PHÁP lúc bấy giờ là 6 Chức Sắc đàn em của mình bị đày qua MADAGASCAR năm 1941 mà được trả tự do trở về cố quốc mà chỉ còn 4 Em, còn 2 em Giáo Sư THÁI-GẮM-THANH và Sĩ Tải ĐỖ-QUANG-HIỂN đã bỏ mình nơi đất khách quê người gửi

nắm xương tàn nơi Hải đảo MADAGASCAR.

Chiếc Tàu buôn chở 23 vị Chánh Trị Phạm vừa cập bến Tàu Saint Jacques (nay là Vũng Tàu) thì Nhà Cẩm Quyền PHÁP tỉnh Cap-Saint-Jacques liền xuống tận Tàu tiếp rước Đức HỘ-PHÁP lên bờ, còn 22 vị tù Chánh Trị thì đưa về Bến Cảng Nhà Rồng Sài Gòn.

Sau 3 ngày nghỉ ngơi chờ Phi cơ Sài Gòn ra Vũng Tàu đón rước Đức HỘ-PHÁP về Sài Gòn một cách âm thầm yên lặng, không cho Hội-Thánh và Bồn Đạo hay biết. Nhưng Hội-Thánh được tin liền cử một số Chức Sắc xuống Sài Gòn nghinh tiếp Đức HỘ-PHÁP hồi hương về tạm trú tại nhà Ông Sĩ Tải NGUYỄN-VĂN-HỢI.

Nhà Cẩm Quyền PHÁP lúc bấy giờ quá lo ngại là Bồn Đạo Cao Đài sẽ Biểu Tình chống đối PHÁP khi Đức HỘ-PHÁP về tới Sài Gòn, nên âm thầm đưa Đức HỘ-PHÁP về tư gia Ông Sĩ Tải NGUYỄN-VĂN-HỢI ở đường Colonee Grimand (Chợ Thái Bình Sài Gòn) một cách âm thầm, lặng lẽ như thế nào.

Nghe tiếng xe hơi ngừng trước nhà quý Chức Sắc được lệnh Hội-Thánh xuống Sài Gòn chờ nghinh tiếp Đức HỘ-PHÁP liền chạy ra thì gặp Đức HỘ-PHÁP, THẦY-TRÒ mừng rỡ ôm nhau đổ lụy không nói nên lời vô cùng cảm động.

Đức HỘ-PHÁP phải tạm nghỉ nơi nhà Ông Sĩ Tải NGUYỄN-VĂN-HỢI chờ ngày có chuyến xe Con Voi (môt tuần lễ mới có 2 chuyến xe Nhà Binh PHÁP chạy mở đường Sài Gòn-Tây Ninh) Nhà Binh PHÁP mở đường, mới tùng chạy theo đoàn xe Nhà Binh PHÁP về Tây Ninh bởi con đường Tây Ninh – Sài Gòn thường bị Việt Minh chặn đường đón bắt xe đốt xe liên tục.

Đức HỘ-PHÁP về tới Tòa Thánh Tây Ninh ngày 22/06/1946 được Chúc Sắc và Bồn Đạo tiếp rước vô cùng đông đảo sau bao nhiêu năm xa cách. Bước chân về tới Tổ Đình Tòa Thánh Tây Ninh, nhìn thấy cảnh Đồng Đạo và Đồng bào đang sống dưới hai lăng tên mũi đạn của PHÁP và Việt Minh mà lại thêm có Chiến Sĩ Cao Đài làm trung gian là nỗi khổ tâm của Đức NGÀI vô cùng tận.

Tuy nhiên Đức NGÀI vẫn bình thản điều chỉnh Bộ máy Hành Chánh Đạo hoạt động như trước kia vậy.

VẾT NHỚ BỘI SỰ PHẢN BẠN CỦA TT. NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG

Thời gian thắm thoát trôi qua, có nhiều thay đổi không lường trước được là Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG vì quá tham vọng chức THỦ TƯỚNG, mà Thủ Tướng NGÔ-ĐÌNH-DIỆM và Cố Vấn NGÔ-ĐÌNH-NHU đường mật dụ dỗ hứa hẹn dành chỗ sau khi truất phế BẢO ĐẠI xong sẽ được ban thường làm chức THỦ TƯỚNG

Vì thế mà Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG sa vào kế hoạch của Cố vấn NGÔ-ĐÌNH-NHU và Bác Sĩ TRẦN-KIM-TUYẾN (Mật Vụ của Thủ Tướng Phủ) âm thầm đưa Hội Viên PHỤC QUỐC HỘI làm biểu tình truất phế Đức Quốc-Trưởng BẢO ĐẠI gây nhiều khó khăn cho Đức HỘ-PHÁP không ít.

Cuộc truất phế BẢO ĐẠI thành công thì Trung Tướng PHƯƠNG liền rơi vào cạm bẫy của NHU và TUYẾN cho Cảnh Sát Công An đến bao vây biệt thự Trung Tướng PHƯƠNG tại 113 Yên Đổ (Sài Gòn) xét tịch thu một số xe (xe lậu), xe hơi không có giấy tờ mà Thiếu Tướng TRÌNH-MINH-THỂ tấn công Quân Đội Bình Xuyên cầu chữ Y tịch thu một số xe hơi mà Quân Đội Bình Xuyên

bỏ lại về Rừng Sát bởi bị tấn công thành lình không kịp trở tay chống cự vì không ngờ TT. THẾ vâng lệnh NGÔ-ĐÌNH-DIỆM lại “*phản bội mình*”. Một bài học chua cay cho cuộc đời binh nghiệp của Thiếu Tướng LÊ-VĂN-VIỆN là phải bỏ chạy vào Rừng-Sát trong lúc tuổi đã xế chiều.

Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG bị Tòa Án mời ra hầu Tòa về Tội tàng trữ xe hơi gian không giấy tờ hợp lệ. Mãi chạy lo trốn chết để khỏi ra hầu Tòa nên TT. PHƯƠNG đành xuôi tay đầu hàng vô điều kiện không dám đòi hỏi nhắc nhở đến chức Thủ Tướng hứa miệng “*dõm*”. TT. PHƯƠNG thủ phạt yêm liêm cho đến thoát xác nơi tư gia ở Chợ Lớn.

Thảm thương thay cho cái chết của TT. PHƯƠNG là xe vận tải chở “*Quan Tài*” từ Chợ Lớn đưa về Tòa Thánh Tây Ninh an táng thì chiếc xe bỗng đứng “*Phát Cháy*” phải đưa quan tài TT. PHƯƠNG qua một chiếc xe vận tải khác về Tây Ninh và gặp thêm một sự trục trặc nữa là xe không được đưa vào Nội-Ô Tòa Thánh, bởi lúc còn sanh tiền TT. PHƯƠNG có xích mích sao đó nên Nhà Cẩm Quyền Tỉnh Tây Ninh không cho xe chở Quan tài TT. PHƯƠNG chạy vào Đền Thánh để Cầu Nguyện theo thông lệ mà phải đưa thẳng vào Nghĩa Trang an táng.

Có phải chăng đây là quả báo nhân tiền mà Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG đã vâng lời xúi dục của Thủ Tướng NGÔ-ĐÌNH-DIỆM đưa Quân Đội Cao Đài để thanh trừng Chức Sắc ở Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh vào năm 1955.

Điều khôn khéo là TT. PHƯƠNG là không dám đích thân chỉ huy Quân Đội Cao Đài về vây HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG, bởi Sĩ Tải LÊ-QUANG-TẤN đã thừa Lệnh Đức HỘ-PHÁP

mà sai bảo TT. LÊ-VĂN-TẮT đưa lính bao vây HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG bị Đoàn Trung Kiên do Tổng Giám võ-VĂN-KHÊ hướng dẫn chống cự và Thiếu Tướng TẮT hoãn sợ rút lui Binh Sĩ rời khỏi Thánh Địa êm thấm không một tiếng súng nào, mà TT. PHƯƠNG đã được nghe Sĩ Tải LÊ-QUANG-TẤN cảnh báo trước là Trung Tướng NGUYỄN-THÀNH-PHƯƠNG không được đưa QUÂN ĐỘI CAO ĐÀI về thanh trừng mà để cho Quân Đội QUỐC GIA của Tổng Thống NGÔ-ĐÌNH-DIỆM đưa QUÂN ĐỘI lên bao vây cho Đức NGÀI dễ dàng đối phó hơn là Đức NGÀI phải xử trí trong tình THẦY-TRÒ.

Vì thế mà Thiếu Tướng LÊ-VĂN-TẮT mới đem Quân Đội Cao Đài về bao vây HỘ-PHÁP-ĐƯỜNG làm náo động xôn xao gây hoang mang Bốn Đạo vùng Thánh Địa, để lại vết nhớ muôn thuở là TRÒ phản THẦY.

Thật rất đúng với ngôn ngữ Việt Nam: “*Cá không ăn muối cá ươn - Con cãi cha mẹ trăm đường con hư*”.

Những lời TIÊN TRI Phán dạy của Đức PHẬT SỐNG PHẠM HỘ PHÁP đã in sâu vào tâm não của bốn Đạo và Chức Sắc Cao Đài ngoan ĐẠO.

Thánh Địa Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh

Mùa Xuân Tân Dậu (1981)

Truyền Trạng Hiệp Thiên Đài

LÊ QUANG TẤN

Tường Thuật

ĐỨC PHẠM HỘ PHÁP
PHẬT SỐNG CỦA ĐẠO CAO ĐÀI
TRUYỀN TRẠNG HIỆP THIÊN ĐÀI
LÊ QUANG TẤN